



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง	สื่อ
1. 9พ.ย.จ่ายรอบแรกหมื่นล้าน ชาวนาเฮ เงินประกันรายได้ข้าว5ชนิด	เดลินิวส์
2. พาณิชย์จัดเต็มตามสัญญา เงินส่วนต่างประกันรายได้	แนวหน้า
3. ซีโควิตทำข้าวค้างสต็อก จ่อขาย6ล.ตัน	มติชน
4. วิฤตราคาข้าวตกต่ำ ทุกข์ซ้ำซ้อนชาวนาไทย	มติชน
5. ราคาอาหารโลกพุ่งสูงสุดใน10ปี	มติชน (กรอบบ่าย)
6. 'เพาะเห็ดไมคอร์ไรซา' ฟันป่า เพิ่มรายได้ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
7. ชาวนายื่นเรียกร้อง3ข้อ ต่อลมหายใจ ภู่วิกฤติราคาข้าวตกต่ำ	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
8. 'จุนทรีย์ออนทัวร์พังงา' ปาล์มทะเลลูโลละ9.50บ	ไทยโพสต์
9. ชาวนาไฮข้าวโล5บาท-ขาดทุนหมดตัว	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
10. เชียงใหม่'คิกออฟ' รมรงค์แก้ฝุ่นควัน อุตุเตือนอีก6จว.ใต้ ฝนหนัก-น้ำป่าถล่ม	มติชน (กรอบบ่าย)

9พ.ย.จ่ายรอบแรกหมื่นล้าน ชาวนาเฮ

เงินประกันรายได้ข้าว5ชนิด เพื่อไทยชดเชียบยามาตตลอด7ปี รัฐได้เดือดจำแนนทุจริตจำนำข้าว

ชาวนารับเงิน 5.ก.ส. ประเดิม 9 พ.ย. จ่ายเงิน
รอบแรก ประกันรายได้ 10,920 ล้านบาท 4.9 แสน
ครัวเรือน พร้อมเผยรัฐบาลจัดหนักให้ชาวนา สารพัด
โครงการแจกเงิน “โฆษก พท.” ♦อ่านต่อหน้า 7

ชาวนาเฮ □ ต่อจากหน้า 1

ช้ดรัฐบาลประยุทธ์ เขี้ยบย่ำชาวนาตลอด 7 ปี
นโยบายหาเสียงเป็นแก่กาพลวงดา โวหาก “อิง
ลักษณะ” ยังเป็นเมยกฯ ไม่ปล่อยยให้ชาวนา
ลำบากแบบนี้ โฆษกรัฐบาลได้เดือด ยันตลอด
7 ปี นายกฯ มองชาวนาคือกระดูกสันหลังของ
ชาติ เห็นบชาวนาจำ “อิงลักษณะ” ได้ดี ทุจริต
จำนำข้าว

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า
ความที่รัฐบาลได้เห็นชอบโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อสร้างความแน่นอนใน
เรื่องรายได้ ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุม
กว่า 4.68 ล้านครัวเรือน โดยประกันรายได้ให้
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต
2564/65 (รอบที่ 1) ซึ่งทาง ธ.ก.ส. จะดำเนินการ
จ่ายเงินส่วนต่างงวดแรก ในวันที่ 9 พ.ย.
ทั้งนี้การจ่ายเงินส่วนต่างที่จะโอนเข้าบัญชีเกษตรกร
ในงวดแรกนี้ แบ่งเป็น ข้าวเปลือกหอมมะลิ
4,135.77 บาท/ตัน ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่
3,592.25 บาท/ตัน ข้าวหอมปทุมธานี 1,052.14
บาท/ตัน ข้าวเจ้า 1,934.62 บาท/ตัน และข้าว
เหนียว 4,337.47 บาท/ตัน ข้าวทุกชนิด ณ
ความชื้น 15% จำนวนตันตามเกณฑ์ที่กำหนด
พร้อมกันนี้ จะเดินหน้ามาตรการรู้
ขนานรักษาระดับเสถียรภาพราคา โดยทาง

กระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า เกษตรกรที่รวมข้าว
เข้าจัดเก็บในยุ้งฉาง จะได้ค่าฝากเก็บตันละ
1,500 บาท สหกรณ์และโรงสีได้สภาพคล่อง
ชดเชยดอกเบี้ย 3% (สหกรณ์ได้ระยะเวลา 1
ปี ส่วนโรงสีได้ระยะเวลา 6 เดือน) ส่วนผู้ค้า
ข้าว ชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อก 3% เพื่อ
เป็นการชะลอการขายข้าวสู่ตลาดในช่วงที่มี
ผลผลิตออกมามาก

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เร่ง
ระบายข้าวออกสู่ตลาดต่างประเทศผ่าน
มาตรการส่งเสริมการส่งออก และเมื่อผนวกกับ
ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง คาดว่าแนวโน้มในปี
นี้ไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมาย ที่
ปริมาณ 6 ล้านตัน นับตั้งแต่ช่วงเดือน ก.ค.
เป็นต้นมา จะเห็นว่าตัวเลขส่งออกมีปริมาณ
มากขึ้น ตลาดหลักที่ไทยส่งออกได้เพิ่ม อาทิ
จีน ฟิลิปปินส์ แคนเมอรูน มาเลเซีย โมซัมบิก
และสิงคโปร์ สถิติการขอใบอนุญาตส่งออกข้าว
ตอนนี้เป็นเดือนละ 7-8 แสนตัน ขณะที่ครึ่งปี
แรกประมาณเดือนละ 4-5 แสนตัน

ขณะที่นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้
จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารพร้อม
จ่ายเงินโครงการประกันรายได้ งวดแรกวันที่ 9
พ.ย. แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิดในปี
64/65 ซึ่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 492,571
ครัวเรือน เป็นเงิน 10,920 ล้านบาท สำหรับ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกร
จะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการ
ผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้
เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่จะเกษตรกรจะได้รับสิทธิ
ชดเชย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดส่งข้อมูล
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำแนก
ตามช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องและคำนวณปริมาณ
ผลผลิต โดยใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนปลูก
ข้าวแต่ละชนิดคูณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็น
ปริมาณผลผลิตที่ต้องชดเชย แต่ต้องไม่เกิน
ปริมาณที่กำหนดไว้ข้างต้น ส่งให้ ธ.ก.ส. เพื่อ
เป็นข้อมูลในการจ่ายเงิน

หลังจากนั้น ธ.ก.ส.จะดำเนินการจ่าย
เงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วัน นับ
จากวันที่ได้รับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละ
รอบจากคณะกรรมการฯ ซึ่งเกษตรกร
สามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอป
พลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง
และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน
LINE Official BAAC Family กรณีที่ถูกค้า
สมัครใช้บริการ BAAC Connect

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รวบรวมมาตรการ
ช่วยเหลือชาวนา ในฤดูกาลผลิตปี 64/65 ของ
รัฐบาล มีดังนี้ โครงการการประกันรายได้ให้กับ
ชาวนาที่ปลูกข้าว 5 ชนิดในราคาความชื้นไม่เกิน
15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ ยกเว้นข้าวเจ้า

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 7 พฤศจิกายน 2564

ปีที่: -

ฉบับที่: 26323

หน้า: 1 (ซ้าย), 7

Col.Inch: 105.10 Ad Value: 220,710

PRValue (x3): 662,130

คลิก: สีสี่

หัวข้อข่าว: 9พ.ย.จ่ายรอบแรกหมิ่นล้าน ชาวนาเฮ เงินประกันรายได้ข้าว5ชนิด

ไม่เกิน 50 ไร่ โดยมีราคาประกันรายได้และการชดเชยคือ 1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันรายได้ 15,000 บาทต่อตัน จำนวนครัวเรือนและไม่เกิน 14 ตัน 2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันรายได้ 14,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน 3.ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน 4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันรายได้ไม่เกิน 11,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนไม่เกิน 25 ตัน 5.ข้าวเปลือกเหนียวราคาประกันรายได้ไม่เกิน 12,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

นอกจากนี้ มีโครงการค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 อัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือไม่เกินครัวเรือนละ 20,000 บาท ขณะเดียวกันมีมาตรการชดเชยสำหรับพยุหะราคาข้าวเปลือก มีเป้าหมายชะลอการขายข้าว 10.5 ล้านตัน ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2564/65 ให้เกษตรกรเก็บไว้ในยุ้งฉางตนเอง โดยได้รับค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร โดยสถาบันเกษตรกรได้รับค่าฝากเก็บตันละ 1,000 บาท เกษตรกรได้รับตันละ 500 บาท โครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องแก่สถาบันเกษตรกร ไร่สีและผู้ส่งออก ในการรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ 3%

อีกทั้งยังมีโครงการเสริมของกรมการค้าภายใน การเปิดจุดรับซื้อข้าวเหนียวในพื้นที่ภาคเหนือ 7 จังหวัด โครงการลดต้นทุนข้าวเปลือกใน 19 จังหวัด ในพื้นที่ที่มีโรงสีไม่เพียงพอ ส่วนการพักหนี้เป็นโครงการ ธ.ก.ส. ที่เปิดให้พักหนี้ตามความสมัครใจ สำหรับช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโควิด สมัครได้ถึง 15 ธ.ค. 64 โดยได้รับพักชำระหนี้ต้นเงิน 1 ปี ตั้งแต่งวด ก.ค. 64-มี.ค. 65 และพักชำระดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถึง

กำหนดเป็นระยะเวลา 2 เดือน นับจากงวดชำระเดิมตั้งแต่งวดเดือน ก.ค.-ธ.ค. 64

ทางด้าน น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. และโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกตกต่ำในขณะนี้ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศเป็นอย่างมากตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ และแม้รัฐบาลผู้เงินมากกว่า 5.8 ล้านล้านบาท แต่รัฐบาลไม่เคยให้ความสำคัญกับชาวนาเลย ส่วนนโยบายที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หาเสียงไว้กับประชาชนว่าจะช่วยเหลือชาวนาทิ้งในเรื่องต้นทุนการผลิตและราคา ไม่ถูกนำไปสู่การปฏิบัติ เป็นได้แค่สร้างภาพลวงตาให้ประชาชนหลงไปกับคำพูดของพรรคการเมืองที่เสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ เท่านั้น

“ชาวนาคือเส้นเลือดหลักหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยและคนทั่วโลก ข้าวจากประเทศไทยสร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาล ทุกวันนี้ชาวนาจำนวนไม่น้อยบ่นถึงโครงการจำนำข้าวที่เคยเป็นที่พึ่งหลังเก็บเกี่ยวข้าว มีรายได้ที่แน่นอน หากนายกฯ ยังลักษณะยังคงตำแหน่งอยู่ คงไม่ปล่อยให้คนไทยลำบากแบบนี้” น.ส.ธีรรัตน์ กล่าว

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยระบุว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เหยียบย่ำชาวนาตลอด 7 ปี นโยบายหาเสียงเป็นแค่ภาพลวงตา หาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยังเป็นนายกฯ อยู่ จะไม่ปล่อยให้ชาวนาลำบากกว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ พุดช้ชัดเจนแล้วว่า ที่ราคาข้าวตกเพราะที่ผ่านมามีค่าเงินบาทแข็งตัว ทำให้ไม่สามารถทำราคาได้ถูกกว่าราคาของประเทศคู่แข่งได้ แต่ขณะนี้ค่าเงินบาทเริ่มอ่อนตัวลงแล้ว

จะทำให้การระบายข้าวเริ่มดีขึ้น ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักให้ราคาข้าวดีดตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เริ่มมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมากขึ้น คาดว่าปีนี้จะส่งออกได้ราว 6 ล้านตันตามที่ตั้งเป้าไว้

นายธนกร กล่าวอีกว่า รัฐบาลพยายามผลักดันทุกนโยบายเพื่อช่วยเหลือชาวนาอย่างเต็มที่ เพราะเข้าใจดีว่าชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติ จึงเห็นมาตรการต่าง ๆ ออกมาแบบจับต้องได้จริง ดูแลชาวนาทั้งในส่วนของคุณทุนการผลิตและราคา ไม่ได้แค่สร้างภาพลวงตาให้กับประชาชนอย่างที่พรรคเพื่อไทยกล่าวหา ส่วนที่พรรคเพื่อไทยระบุว่า ชาวนาบ่นคิดถึงโครงการจำนำข้าว และหาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ยังเป็นนายกฯ อยู่ จะไม่ปล่อยให้คนไทยลำบากนั้น วันที่ชาวนาขังจอดจำโครงการจำนำข้าวที่เกิดการทุจริตอย่างมหาศาล จนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาได้ดีและก็ทำได้เช่นกันว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์หนีคดีไปต่างประเทศ แล้วปล่อยให้อดีตรัฐมนตรีต้องลำบากเพราะถูกจำคุกอยู่.

พาณิชย์จัดเต็มตามสัญญา เงินส่วนต่างประกันรายได้

เบิกจ่ายชานาทั่วไทย9พ.ย. 'ธนกร'ตามยำจำนำข้าว ชุดทุจริตในยุค'ยิ่งลักษณ์'

ชานารอได้เลย เริ่มจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ งวดแรก 9 พฤศจิกายนนี้ ก.พาณิชย์มั่นใจ ส่งออกข้าว สิ้นปีแตะ 6 ล้านตัน ตามเป้า "ธนกร" แจงตลอด 7 ปี "นายกฯ" มองชานาก็คือกระดูกสันหลังของชาติ บอกชานาจำ "ยิ่งลักษณ์" ได้ดี ทุจริตมหาศาล โครงการจำนำข้าว แอมหนักดีแล้วปล่อยอดีต รมต. ให้ลำบากเพราะถูกจำคุก ▶ ต่อ : ชานา - หน้า 2

ชานา

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ตามที่รัฐบาลได้เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อสร้างความแน่นอนในเรื่องรายได้ ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบครัวมากกว่า 4.68 ล้านครัวเรือน โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 (รอบที่ 1) ซึ่งทาง ธ.ก.ส. จะดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรก ในวันที่ 9 พ.ย.นี้ ซึ่งเงินส่วนต่างที่จะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรในงวดแรกนี้ แบ่งเป็น ข้าวเปลือกหอมมะลิ 4,135.77 บาท/ตัน ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 3,592.25 บาท/ตัน ข้าวหอมปทุมธานี 1,052.14 บาท/ตัน ข้าวเจ้า 1,934.62 บาท/ตัน และข้าวเหนียว 4337.47 บาท/ตัน ข้าวทุกชนิด ณ ความชื้น 15% จำนวนตันตามเกณฑ์ที่กำหนด

พร้อมกันนี้ ก็จะเดินหน้ามาตรการคุ้มครองรักษาระดับเสถียรภาพราคา โดยทางกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า เกษตรกรที่รวมข้าวเข้าจัดเก็บในยุ้งฉาง จะได้ค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท สหกรณ์และโรงสีได้สภาพคล่องชดเชยดอกเบี้ย 3% (สหกรณ์ได้ระยะเวลา 1 ปี ส่วนโรงสีได้ระยะเวลา 6 เดือน) ส่วนผู้ค้าข้าวชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อก 3% เพื่อเป็นการชะลอการขายข้าวสู่ตลาดในช่วงที่มีผลผลิตออกมามาก

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งระบายข้าวออกสู่ตลาดต่างประเทศผ่านมาตรการส่งเสริมการส่งออก และเมื่อผนวกกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง คาดว่าแนวโน้มในปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ตามเป้า ที่ปริมาณ 6 ล้านตัน นับตั้งแต่ช่วงเดือนก.ค. เป็นต้นมา จะเห็นว่าตัวเลขส่งออกมีปริมาณมากขึ้น ตลาดหลักที่ไทยส่งออกได้เพิ่ม อาทิ จีน ฟิลิปปินส์ แคนเมอรูน มาเลเซีย โมซัมบิก และ

สิงคโปร์ สถิติการขอใบอนุญาตส่งออกข้าว ตอนนี้เป็นเดือนละ 7-8 แสนตัน ขณะที่ครึ่งปีแรกประมาณเดือนละ 4-5 แสนตันเท่านั้น

"การส่งออกข้าวไทยที่กลับมาฟื้นตัว เป็นผลมาจากความสำเร็จจากการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างภาคเอกชนของไทยและกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทยด้านการตลาดต่างประเทศ ดำเนินการภายใต้หลักการ "ตลาดนำการผลิต" ซึ่งนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และทูตพาณิชย์ในฐานะเซลล์แมนประเทศเร่งการเจรจาหรือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า และประชาสัมพันธ์ข้าวไทยกับคู่ค้าสำคัญอย่างต่อเนื่อง เช่น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ฮองกง มาเลเซีย ทำให้คู่ค้าเชื่อมั่นในศักยภาพในการส่งออกข้าวคุณภาพของไทย แม้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และหันมาสนใจนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา"

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยระบุว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เหยียบย่ำชานาตลอด 7 ปี นโยบายหาเสียงเป็นแค่ภาพลวงตา หาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยังเป็นนายกฯ อยู่ จะไม่ปล่อยให้ชานาลำบากกว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พุดชัดเจนแล้วว่า ที่ราคาข้าวตกเพราะที่ผ่านมา

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 7 พฤศจิกายน 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14802

Col.Inch: 74.88

Ad Value: 67,392

หน้า: 1(บนขวา), 2

PRValue (x3): 202,176

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พาณิชย์จัดเต็มตามสัญญา เงินส่วนต่างประกันรายได้

ค่าเงินบาทแข็งตัว ทำให้ไม่สามารถทำราคาได้ถูกกว่าราคาของประเทศคู่แข่งได้ แต่ขณะนี้ค่าเงินบาทเริ่มอ่อนตัวลงแล้ว จะทำให้การระบายข้าวเริ่มดีขึ้น ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลา อีกสักพักให้ราคาข้าวคิดตัวเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เริ่มมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมากขึ้น คาดว่าปีนี้จะส่งออกได้ราว 6 ล้านตัน ตามที่ตั้งเป้าไว้ ประกอบกับความต้องการบริโภคในประเทศ สัญญาณดีขึ้นจากการเปิดประเทศ รวมถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่เริ่มคลี่คลายลง และมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์เข้าไปแก้ไข ปัญหา จะช่วยให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดดีขึ้นเป็นลำดับ

นายธนกรกล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการดูแลพี่น้องชาวนามิทั้งโครงการประกันรายได้ปี 2564/65 โดยกำหนดราคาข้าวเปลือกที่ความชื้นไม่เกิน 15% เช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 10,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท รวมทั้งยังมีมาตรการให้เกษตรกรรวบรวมจัดเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง ซึ่งจะได้รับค่าฝากเก็บต้นละ 1,500 บาท และรับซื้อข้าวเปลือกกับสหกรณ์และโรงสี เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง โดยชดเชยดอกเบี้ย 3% ระยะเวลา 2-6 เดือน สำหรับโรงสี และ 1 ปีสำหรับสหกรณ์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่า ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์มีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ เพราะท่านนายกฯ คิดเสมอว่าชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติ ทั้งนี้ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว นั้น เป็นการสร้างความแน่นอนในเรื่องรายได้ เพื่อ

ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านครัวเรือน โดยล่าสุดนั้น ทาง ธ.ก.ส.แจ้งว่า ระบบจะสามารถโอนเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในโครงการประกันรายได้ งวดแรกในวันที่ 9 พ.ย.นี้

“รัฐบาลพยายามผลักดันทุกนโยบาย เพื่อช่วยเหลือชาวนาอย่างเต็มที่ เพราะเข้าใจว่าชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติ จึงเห็นมาตรการต่างๆ ออกมาแบบจับต้องได้จริง ดูแลชาวนาทั้งในส่วนของต้นทุนการผลิตและราคา ไม่ได้แค่สร้างภาพลวงตาให้กับประชาชนอย่างที่พรรคเพื่อไทยกล่าวหา ส่วนที่พรรคเพื่อไทยระบุว่า ชาวนาบ่นคิดถึงโครงการจำนำข้าว และหาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ยังเป็นนายกฯ อยู่ จะไม่ปล่อยให้คนไทยลำบากนั้น วันนี้ชาวนายังจดจำโครงการจำนำข้าวที่เกิดการทุจริตอย่างมหาศาล จนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาได้ดี และก็ทำได้เช่นกันว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์หนีคดีไปต่างประเทศ แล้วปล่อยให้อดีตรัฐมนตรีต้องลำบาก เพราะถูกจำคุกอยู่”

ซีโควิดทำข้าวค้างสต็อก จ่อขาย6ล.ตัน

พณ.เปิดตลาดนัดให้ชาวนาขายตรง จุรินทร์ขงขอ2พันล. ครม.สัญจรช่วยได้
กลุ่มโรงสีเผยเหตุราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ซีโควิด'เล่นงาน'ทั่วโลก รวมทั้งไทย (อ่านต่อหน้า 4)

ต่อจากหน้า 1
ข้าวค้างสต็อก

รบ.ยันพณ.เร่งแก้ข้าวราคาตก

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีพรรคเพื่อไทย (พท.) ระบุรัฐบาลเหยียบย่ำชาวนาตลอด 7 ปี นโยบายหาเสียงเป็นแค่ภาพลวงตา หาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยังเป็นนายกฯอยู่ จะไม่ปล่อยให้ชาวนาลำบากกว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พูดชัดเจนแล้วว่า ที่ราคาข้าวตกเพราะที่ผ่านมาค่าเงินบาทแข็งตัว ทำให้ไม่สามารถทำราคาได้ถูกกว่าราคาของประเทศคู่แข่งได้ แต่ขณะนี้ค่าเงินบาทเริ่มอ่อนตัวลงแล้ว จะทำให้การระบายข้าวเริ่มดีขึ้น อาจจะต้องใช้เวลา อีกสักพักให้ราคาข้าวดีดตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เริ่มมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมากขึ้นคาดว่า

ปีนี้จะส่งออกได้ราว 6 ล้านตันตามที่ตั้งเป้าไว้ ประกอบกับความต้องการบริโภคในประเทศ สัญญาณดีขึ้นจากการเปิดประเทศ รวมถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่เริ่มคลี่คลายลง และมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์เข้าไปแก้ไขปัญหา จะช่วยให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดดีขึ้นเป็นลำดับ

พท.โจ่งนำข้าวช่วยชาวนาได้

ด้าน น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. และโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกตกต่ำได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศ วันนี้ราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% (ความชื้น 15%) เฉลี่ยอยู่ที่ 7,500 บาทต่อตัน ขณะที่ข้าวที่มีความชื้นมากกว่า 15% ราคาไม่ถึง 6,000 บาทต่อตัน แต่ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดทำให้ข้าวมีความชื้นสูง จึงถูกกดราคาซื้อให้ต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ แม้จะมีโครงการประกันส่วนต่างของกระทรวงพาณิชย์ แต่ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้น ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาข้าวตกต่ำ และแม้รัฐบาลกู้เงินมากกว่า 5.8 ล้านล้านบาท แต่รัฐบาลไม่เคยให้ความสำคัญกับชาวนาเลย กู้เงินจำนวนมหาศาล รัฐบาลนำไปใช้ในการจัดซื้อยุทธโบายอื่นและอื่นๆ เป็นภาษีของประชาชน และเป็นภาระหนี้ที่แม้แต่ชาวนาก็ต้องรับภาระหนี้ด้วย ส่วนนโยบายที่พรรคพลังประชารัฐหาเสียงไว้กับประชาชนว่าจะช่วยเหลือชาวนาทั้งในเรื่องต้นทุนการผลิตและราคา ไม่ถูกนำไปสู่การปฏิบัติ เป็นได้แค่สร้างภาพลวงตาให้ประชาชนหลงไปกับคำพูดของพรรคการเมือง

ที่เสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯเท่านั้น จนทำให้หลายครอบครัวต้องตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ต้องขายทรัพย์สิน ขายที่นาเพื่อพยุงชีวิตให้อยู่รอด

“ชาวนาคือเส้นเลือดหลักหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยและคนทั่วโลก ข้าวจากประเทศไทยสร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาล ทุกวันนี้ชาวนาจำนวนไม่น้อยบ่นคิดถึง โครงการการจำนำข้าวที่เคยเป็นที่พึ่งหลังเก็บเกี่ยวข้าว มีรายได้ที่แน่นอน หากนายกฯยิ่งลักษณ์ยังดำรงตำแหน่งอยู่ คงไม่ปล่อยให้คนไทยลำบากแบบนี้” น.ส.ธีรรัตน์กล่าว

นายกผู้ส่งออกชี้เหตุข้าวราคาถูก

ขณะที่ ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ราคาข้าวในปัจจุบันไม่ได้ตกต่ำ เพราะข้าวเปลือกที่รับซื้อ กิโลกรัม 5-6 บาทนั้น เป็นข้าวความชื้น 35% ความชื้นตามมาตรฐานข้าวไทยอยู่ที่ 15% การนำข้าวที่มีความชื้นสูงมาขายก็เหมือนกับเอาน้ำมาขายด้วย ถ้าต้องการราคาตามที่ตลาดที่โรงสีรับซื้อ กิโลกรัมละ 8 บาท ต้องลดความชื้นในข้าวให้เหลือ 15% ส่วนข้าวเปลือกกิโลกรัมละ 6 บาทนั้น เมื่อรับซื้อมาใน 1 ตัน จะจะได้ข้าวขาวจริงๆ ประมาณ 700 กิโลกรัมเท่านั้น

“เวลาขายข้าวเปลือกก็ควรเป็นข้าวแห้งความชื้น 15% โรงสีซื้อไปก็ต้องเอาเข้าเครื่องอบให้แห้ง เหลือความชื้น 13% จึงจะนำไปสีเป็นข้าวสารได้ ส่วนข้าวเพื่อการส่งออกก็ต้องซื้อข้าวที่ความชื้นไม่เกิน 14% ถ้ามันเกินกว่านี้ทิ้งไว้ เดือน 2 เดือน ก็ขึ้นราได้ ส่วนที่มีการโจมตีกันถึงเรื่องข้าวตกต่ำในการประชุมสมานัน

เป็นเพราะเหตุที่ยังไม่มีการศึกษาเรื่องข้าว มาให้ดีและไม่แยกตัวว่าเป็นข้าวเปลือกหรือข้าวสาร เรื่องนี้อาจทำให้คนทั่วไปเข้าใจผิดได้ ข้าวเปลือก 1 ตันหรือ 1,000 กิโลกรัม สือออกมาเป็นข้าวสารที่รวมทั้งข้าวหักได้เพียง 650 กิโลกรัมเท่านั้น เมื่อแปลงราคาข้าวเปลือกไปเป็นข้าวสาร ต้องเพิ่มไปอีก 60% คือจากข้าวเปลือกราคากิโลกรัมละ 6 บาท ข้าวสารจะราคากิโลกรัมละ 11-12 บาท ส่วนที่ว่าราคาตกต่ำหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าเอาราคาไปเปรียบเทียบกับอย่างไร

“ปัจจุบันไทยสนใจแต่เรื่องราคา เป็นการเมืองแบบประชานิยม ให้ชาวนาได้ขายข้าวในราคาดี แต่กลับไม่สนใจที่จะพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าว ให้แข่งขันกับต่างประเทศได้ สิ่งสำคัญของการแก้ไขปัญหานี้คือการปรับปรุงยุทธศาสตร์ใหม่ เร่งผลักดันให้มีการพัฒนาข้าวพันธุ์ใหม่ๆ” ร.ต.ท.เจริญกล่าว (อ่านรายละเอียดหน้า 2)

เผยราคาตกเพราะส่งออกไม่ได้

นายวิชัย ชดิยวงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย กล่าวถึงราคาข้าวที่ตกต่ำอยู่ขณะนี้ เนื่องจากข้าวไทยมีหลายตัวและข้าวที่เป็นตัวหลักไม่มีนอกจากข้าวหอมมะลิ ทางรัฐบาลมีแนวทางที่จะเพิ่มข้าวสายพันธุ์ใหม่อีก 18 สายพันธุ์ที่ใช้พันธุ์ข้าวที่ตลาดต้องการ ส่วนราคาข้าวตกต่ำเหตุผลเนื่องจากตอนนี้ข้าวส่งออกไม่ได้ ส่วนปัญหาของข้าวที่จ.สุโขทัย ชาวนาสุโขทัยต้องเกี่ยวข้าวหน้า ทำให้ราคาข้าวจะแตกต่างจากจังหวัดอื่น อย่างจ.สุพรรณบุรี จะเป็นข้าวที่ความชื้น 25/24% แต่จ.สุโขทัย ความชื้นอยู่ที่ 28/30% ทำให้ซื้อลำบาก ตอนนี้ประมาณราคาข้าว 15% ราคาแค่ 8,000 กว่าบาทที่เข้าโครงการประกันรายได้ ข้าวที่ถูกเพราะต้นทุนสูง ตอนนี้ต้นทุนเกือบ 5,000 ต่อไร่ขายได้เกี่ยวละ 5,000 บาท ไม่ได้อะไรเลยที่ราคาข้าวถูก เพราะความชื้นสูง ราคาที่ต่ำ ข้าวที่มีความชื้นสูงจะขายกันที่ราคา 6,000 กว่าบาททางประกันรายได้ ได้ตั้งราคาที่ประกันความชื้น 15% ถึงจะได้ 10,000 บาท ซึ่งราคาข้าวที่ความชื้น 15% จะขายข้าวแห้งได้ 8,065 บาท 38 สตางค์ จะได้ขาดเขยอีกหนึ่ง 1,934 บาท 62 สตางค์ รวมแล้วจะได้ 10,000 บาทพอดี

“การแก้ไขปัญหาระยะยาวจะต้องมีข้าวที่มีคุณภาพ และมียุ่งาง ของตัวเองสามารถเก็บได้ ซึ่งกำลังเสนอรัฐบาลอยู่ เดิมไม่มีที่ตาก

เมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จก็ส่งขายเลยทำให้ไม่ได้ราคา ปัจจุบันจำเป็นต้องมีที่ตากอบเก็บข้าว และสามารถเก็บข้าวได้ ขยายฝากกับ ธ.ก.ส. ได้อย่างนี้ชาวนาก็อยู่ได้ ซึ่งที่จ.สุโขทัยยังไม่มี ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะสั้นคือให้หยุดตอกหยุดตัน ให้เป็นศูนย์จาก ธ.ก.ส. ให้ช่วยชาวนา 3 ปี ปัจจุบันหยุดแต่ตันแต่ไม่หยุดตอก ชาวนาก็ลำบาก ไม่มีอะไรจะส่งตอก อีกทั้งสภาวะเป็นการช่วยให้ชาวนาให้สามารถตั้งตัวได้ ซึ่งผมอยากให้อุดหนุนให้ชาวนาพันธุ์ข้าว 18 สายพันธุ์ ที่ทางภาครัฐจะหาให้ และมีคุณภาพตรงตามตลาดต้องการ สามารถผลิตส่งออกสู่กับต่างประเทศได้ ขณะนี้ประเทศไทยที่เคยเป็นอันดับ 1 ตกลงมาอยู่ที่อันดับ 3 แล้วในการส่งออกข้าว” นายวิชัยกล่าว

(อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 4

ข้าวค้างสต็อก

โรงสีได้ไม่ได้ถดราคาข้าวรับซื้อข้าว

นายรังสรรค์ สมายเมือง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวถึงกระแสข่าวราคาข้าวเปลือกตกต่ำมาจากการถดราคาข้าวรับซื้อข้าวเปลือกของโรงสี ว่า ข้อเท็จจริงมาจากปีนี้ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยเจอปัญหาการระบาดโควิด จนทำให้ไทยไม่สามารถส่งออกข้าวสารไปทำตลาดได้มากนัก ซึ่งปี 2564 ไทยมีผลผลิตข้าวเปลือกมากกว่า 30 ล้านตัน ข้าวเปลือกเมื่อแปรเป็นข้าวสารจะเหลือ 21 ล้านตัน จำนวนนี้แบ่งเป็นบริโภคภายในประเทศ 6 ล้านตัน ใช้ในอุตสาหกรรม 4 ล้านตัน เหลือ 11 ล้านตัน แต่ปีนี้คาดการณ์จากสมาคมผู้ส่งออกข้าวจะส่งออกได้เพียง 6 ล้านตัน เท่ากับข้าวสารจะเหลือสต็อกในประเทศมากถึง 5 ล้านตัน จากสต็อกดังกล่าวหากให้โรงสีทั่วประเทศเข้าไปรับซื้อข้าวเปลือกในราคาสูงกว่าตลาดคงเป็นเรื่องลำบาก ถือเป็นระบบกลไกตลาดปกติ

นายรังสรรค์กล่าวว่า โดยปกติหากไม่มีปัญหาโควิดระบาดทั่วโลก ข้าวสารของไทยจะส่งออกไปตลาดต่างประเทศได้มาก นอกจากนี้ผลจากการปิดประเทศในช่วงที่ผ่านมา ทำให้นักท่องเที่ยวหายไปจากประเทศไทยหลายสิบล้านคน การบริโภคข้าวจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจึงหายไปด้วย ทั้งนี้ ในฐานะนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยยืนยันเหตุผลที่ราคาข้าวไทยตกลงไม่ได้เกิดจากการถดราคาข้าวรับซื้อเพราะปัจจุบันการซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% อยู่ที่ 7,780 บาทต่อตัน หากมีความชื้นที่สูง 25-30% ราคาข้าวรับซื้อโดยเฉลี่ยที่เกษตรกรจะได้รับคือ 6,000-6,500 บาทต่อตัน ขณะนี้เท่าที่ได้รับรายงานโรงสีทั่วประเทศแย่งกันซื้อข้าวเปลือกด้วยราคาตลาดมากกว่าถดราคาข้าวรับซื้อ เชื่อว่าราคาข้าวเปลือกจะสูงขึ้นได้ต้องอยู่ที่ปัจจัยสำคัญคือราคาข้าวสารในตลาดต่างประเทศต้องปรับตัวสูงขึ้น

“ขณะนี้ผู้ส่งออก โรงสี เริ่มกังวลเพราะข้าวเปลือกนาปีฤดูกาลใหม่จะเริ่มเกี่ยวได้ ช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ คงต้องฝากรัฐบาลเดินทางบริหารจัดการทั้งสต็อกเก่าและสต็อกใหม่ให้มากขึ้นต่อไป” นายรังสรรค์กล่าว

นายวิวัฒน์ศักดิ์ เลือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมได้มีการติดตามสถานการณ์ราคาข้าวรับซื้อข้าวเปลือกทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร โดยสั่งการให้ค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศออกติดตามสอดส่องการรับซื้อข้าวเปลือกทุกโรงสีอย่าให้มีการโกงตาชั่งและความชื้นข้าวเปลือกโดยเด็ดขาด ขณะเดียวกันให้พาณิชย์จังหวัดไปดูว่าพื้นที่ใดมีความพร้อมให้ดำเนินการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกเพื่อให้เกษตรกรนำข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวได้ไปขายให้กับพ่อค้าคนกลางโดยตรงเพื่อจะได้ราคาข้าวเปลือกสูงขึ้น ขณะเดียวกันเร็วๆ นี้เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวเปลือกไปแล้วจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้ของรัฐบาล ซึ่งกรมการค้าภายในพร้อมที่จะดูแลให้เกิดความเป็นธรรมไม่ให้เกิดการเอาเปรียบ

คนเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก

นายวิวัฒน์ศักดิ์กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ราคาผักสด ได้รับรายงานว่าขณะนี้ราคาผักสดส่วนใหญ่เริ่มกลับมามีขึ้นแล้วหลังจากปริมาณผักสดเข้าสู่ตลาดกลางค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่ทำให้ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวลงมาก อาทิ ผักชีจากราคาพุ่งกว่า 400 บาทต่อกิโลกรัม ตอนนี้เหลือ 280-300 บาทต่อกิโลกรัม คาดว่าราคาจะเริ่มลดลงต่อเนื่อง โดยจากการสำรวจตลาดโทยตลาดสี่มุมเมือง ตลาดศรีเมือง พบว่าผักราคาลงมีราคาลดลง 20-30% สอดคล้องกับตลาดสด

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 7 พฤศจิกายน 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15946

หน้า: 1 (บนซ้าย), 4, 5

Col.Inch: 180.90 Ad Value: 198,990

PRValue (x3): 596,970

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ซีโควิดทำข้าวค้างสต็อก จ่อขาย6ล.ตัน

ในหลายพื้นที่ราคาปรับลดลงแล้ว อาทิ ตลาดบางขุนศรี ตลาดมีนบุรี ตลาดยิ่งเจริญ ตลาดนครหลวง เวียดนามก็เกิด คาดว่าอีกไม่นานราคาก็จะลดลงสู่ระดับปกติ

“สำหรับรถโมบายขายผัก 50 คันของคน.ยังคงดำเนินการตามนโยบายของนายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะขายถึงวันที่ 3 ธันวาคมนี้ ครอบคลุมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อผักจำนวนมากโดยเฉพาะผักคะน้า กะหล่ำปลี ผู้บริโภคจะเลือกซื้อกันมากเป็นพิเศษ” นายวัฒนศักดิ์กล่าว

ชาวนาโคราชเร่งเก็บเกี่ยวข้าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวชาวนาปี ส่งผลให้เกษตรกรจนครราชสีมา ต่างเร่งพากันเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อนำไปขาย บางส่วนได้จ้างรถเครื่องจักรเกี่ยวข้าวที่ตระเวนออกให้บริการ แต่มีเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่มีเงินทุนที่มากนัก หันไปจ้างแรงงานคนเก็บเกี่ยวแทนเนื่องจากราคาถูกกว่า

นายสุวรรณ พลแสน เกษตรกรชาวนาบ้านหนองตาโล ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ปีนี้ปลูกข้าวหอมมะลินีปีจำนวน 15 ไร่ ในปีที่ผ่านมาจะใช้บริการรถเครื่องจักรเกี่ยวข้าวเนื่องจากสะดวกและรวดเร็วดี นำไปส่งขายโรงสีข้าวได้เลย แต่ปีนี้รถเกี่ยวข้าวปรับขึ้นราคาจากเดิมไร่ละ 500 บาทเป็นไร่ละ 600 บาท เนื่องจากพื้นที่จ.นครราชสีมาส่วนใหญ่เกิดน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ทำให้มีรถเกี่ยวข้าวเข้ามาให้บริการน้อยราย เกษตรกรต้องจองคิวกันเป็นเวลานาน ประกอบกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นจึงทำให้มีการเพิ่มราคาค่าเกี่ยวข้าวให้คุ้มกันกับต้นทุนค่าน้ำมันในปีที่ต้องไปจ้างแรงงานชาวบ้านมาช่วยเกี่ยวข้าวใช้วันละประมาณ 10 คน ค่าจ้างคนละ 300 บาทต่อวัน เก็บเกี่ยวประมาณ 3 วันก็แล้วเสร็จ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก และผลผลิตข้าวเสียหายข้าวตกหล่นน้อยกว่าใช้รถจักรเก็บเกี่ยว

‘จรินทร์’ขอกรม.สัตว.ใจได้2พันล.

ที่ศาลากลางจังหวัดพังงา นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวภายหลังประชุมติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการ สำนักงานนายกรัฐมนตรี (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน)

เพื่อเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ว่า ในฐานะประธานเขตตรวจราชการ 6 จังหวัดอันดามัน ได้รับมอบหมายให้สั่งการว่าจะเข้าสู่ ครม.สัญจร วันที่ 16 พฤศจิกายน เมืองต้น 6 จังหวัดอันดามันเสนอ 17 โครงการ จังหวัดภูเก็ตเสนอ 2 โครงการ คือ ภูเก็ตเฮลธ์แลนด์บ็อกซ์ 280 ล้านบาท นำสายไฟฟ้าลงดิน 50 ล้านบาท รวม 330 ล้านบาท จังหวัดกระบี่ 4 โครงการ คือ ปรับปรุงท่าเทียบเรือท่าเลน 84 ล้านบาท ปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารเรือท่องเที่ยวปากคลองจิหลาด 35 ล้านบาท กิจกรรมเทศกาลการท่องเที่ยวและกิจกรรมกีฬาเชิงการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดกระบี่ 31 ล้านบาท และพัฒนาแหล่งสปาเวรวิบำบัดน้ำพุร้อน 165 ล้านบาท รวม 315 ล้านบาท จังหวัดระนอง 2 โครงการ คือ พัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามันจังหวัดระนอง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 4 จุด 204 ล้านบาท และปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง 100 ล้านบาท รวม 304 ล้านบาท

นายจรินทร์กล่าวว่า จังหวัดพังงา 3 โครงการ คือ เร่งรัดการก่อสร้างสนามบินนานาชาติพังงา ไม่ใช่งบประมาณเพราะตั้งงบประมาณศึกษาความเป็นไปได้แล้ว ต่อมาคือ เพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดพังงาเพื่อก่อสร้างอาคารฉุกเฉิน 6 ชั้น 2 หลังที่โรงพยาบาลอำเภอเมือง และโรงพยาบาลทั่วไปตะกั่วป่า หลังละ 247 ล้านบาท รวม 495 ล้านบาท และพัฒนาพื้นที่บริเวณ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการเขาหลัก 164 ล้านบาท รวม 695 ล้านบาท จังหวัดตรัง 3 โครงการ คือ พัฒนาเรียนรู้และอนุรักษ์พื้นที่ฟูฟูผุยน สัตว์ทะเลหายาก 247 ล้านบาท พัฒนาสนามกีฬา เทศบาลนครตรังสู่มาตรฐานสากล 43 ล้านบาท และปรับปรุงสนามกีฬาทุ่งแจ้ง 25 ล้านบาท รวม 316 ล้านบาท จังหวัดสตูล 3 โครงการ คือ ศึกษาออกแบบความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างสะพานอันดามัน-เปอร์ลิส ของมาเลเซีย 60 ล้านบาท พัฒนาระบบบริการสุขภาพเกาะหลีเป๊ะ 63 ล้านบาท เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ และก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูล 80 ล้านบาท รวม 203 ล้านบาท

“17 โครงการที่คิดแล้วว่าจะมีความสำคัญสูงสุดที่แต่ละจังหวัดคัดเลือกมารวม

งบประมาณ 2,128 ล้านบาท หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดอันดามัน จะเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง จากนั้นผมจะนำทั้ง 17 โครงการนี้เสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และแจ้งให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ทราบ เพื่อรับไปดำเนินการต่อไป” นายจรินทร์กล่าว

ชาวสวนปาล์มเฮราคาทะล9.5บ./กก.

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกยางพารา และประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ว่า ได้รับรายงานราคาปาล์มน้ำมันสูงขึ้นถึง กิโลกรัมละ 9.50 บาทแล้ว เนื่องจากมาตรการบริหารจัดการหลายข้อประสบความสำเร็จ อาทิ สกิดการลักลอบนำเข้าปาล์ม น้ำมันปาล์มผสมกับน้ำมันดีเซล ส่งเสริมให้พ่อค้าปาล์มส่งออกน้ำมันปาล์มไปต่างประเทศเพื่อช่วยระบายปาล์ม ทำให้ราคาดีขึ้น ทั้งนี้หากราคาปาล์มน้ำมันร่วงเหลือกิโลกรัมละ 3 บาทแบบในอดีตก็ไม่ต้องห่วง เพราะกระทรวงมีนโยบายประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ เงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้ โดยจะประกันรายได้ปาล์มน้ำมันที่กิโลกรัมละ 4 บาท หากต่ำกว่า 4 บาท จะมีเงินส่วนต่าง ทำให้มีรายได้ 2 ทางจากการขายในตลาดและเงินส่วนต่างจากรายได้ที่ประกันเข้าบัญชี ธ.ก.ส.โดยตรง

นายจรินทร์กล่าวว่า สำหรับราคายางพารามีประกันรายได้เช่นกัน ปัจจุบันน้ำยางชั้นราคาลงมาอยู่ที่ 50 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากน้ำยางชั้นถูกทำถุงมือยาง และตลาดใหญ่ที่รับซื้อน้ำยางคือ ประเทศมาเลเซียติดโควิดแต่ชื้อยางราคายังสูงอยู่ โดยจะเร่งเสนอประกันรายได้ยางพาราปีที่ 3 เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเร็ว ๆ นี้

เที่ยวบินเกาหลีบินเข้าเชียงใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อกลางดึกวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ นายธนเศรษฐ์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้านสื่อสารการตลาด นายวิจิตต์ แก้ว

โทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายกรันต์ ธนกุลจิราพัฒน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) และ นอ.มัธยันท์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) ร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ จำนวน 83 คน ที่เดินทางมากับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบิน JEJU Air ที่เที่ยวบินที่ 7C4205 อินชอน-เชียงใหม่ ถือเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศเที่ยวบินแรกที่เดินทางมายังจ.เชียงใหม่ ตามโครงการเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว CHARMING Chiang Mai และเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศเที่ยวบินแรกในรอบเกือบสองปี ตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้เมื่อเครื่องบินเข้าเทียบสะพานเทียบหมายเลข 8 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ต้อนรับด้วยอุโมงค์น้ำหรือม่านน้ำ จากนั้นผู้โดยสารได้ผ่านกระบวนการขาเข้าระหว่างประเทศ ทั้ง 8 ขั้นตอน ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งหมดเดินทางไปตรวจหาเชื้อ หรือสวอบที่ รพ.ลำพูน และรอผลในวันรุ่งขึ้น หากเป็นลบก็สามารถท่องเที่ยวและทำกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยมีกำหนดการเข้าพักที่สนามกอล์ฟ จ.ลำพูน

‘หัวหิน’เปิดเทศกาลดนตรี

นายณพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า เทศบาล

ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย หรือ TIEFA เปิดเทศกาล HUA HIN HOP FEST 2021 โซวเคลสนำร่องแบบไฮบริด ครั้งแรกของเมืองหัวหิน ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายนสำหรับเทศกาลดนตรี ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์แนวใหม่ HUA HIN HOP FEST 2021 หลายภาคส่วนได้นำเสนออัตลักษณ์และความเป็นเมืองหัวหิน พัฒนาการสร้างงานในรูปแบบ ไฮบริดรวมถึงการจตุประกายทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี เมืองหัวหินมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

“การจัดกิจกรรมในรูปแบบ Showcase ในครั้งนี้ ในสถานที่สำคัญกว่า 10 จุด ไม่ว่าจะเป็น สถานีรถไฟหัวหิน,ชอปปูลุสซุซ,หมู่บ้านบ้านศิลปินหัวหิน,ตลาดฉัตรไชย,แยกหอนาฬิกาหัวหิน, สวนสาธารณะโพน กิ่งเพชร และ Cicada Market โดยนำ City DNA ทั้งด้านสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า งานศิลปะ ดนตรีของเมืองหัวหินมานำเสนอ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในงานเทศกาลดนตรี” นายณพพรกล่าว

วิกฤตราคาข้าวตกต่ำ ทุกข์ซ้ำซ้อนชาวนาไทย

หมายเหตุ - ความเห็นนักการเมือง ภาคเอกชน เกษตรกร สาเหตุ ทางออก และข้อเสนอแนะ การแก้ปัญหาาราคาข้าวไทยตกต่ำ

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย



ราคาข้าวในปัจจุบันนั้นไม่ได้ตกต่ำ เพราะข้าวเปลือกที่ได้ก็โลกรัม 5-6 บาทนั้น เป็นข้าวที่มีความชื้นอยู่ที่ 35% ไม่ใช่ข้าวที่มีความชื้นตามมาตรฐานข้าวไทย ที่กำหนดความชื้น 15% ดังนั้น การนำข้าวที่มีความชื้นสูงมาขาย ก็เหมือนกับเอาน้ำมาขายด้วย ถ้าต้องการราคาตามที่ตลาด ที่โรงสีรับซื้อ ก็โลกรัมละ 8 บาท ก็ต้องลดความชื้นในข้าวให้เหลือ 15%

ข้าวที่ก็โลกรัมละ 6 บาทนั้น จริงๆ แล้วเมื่อรับซื้อมาใน 1 ตัน ได้ข้าวจริงๆ แค่ประมาณ 700 กิโลกรัมเท่านั้น ที่เหลือเป็นน้ำ แล้วข้าวที่มีความชื้นสูงนี้ 2-3 วัน ก็เน่าแล้ว

ดังนั้นเวลาขายข้าวก็ควรเป็นข้าวแห้ง ความชื้น 15% มันมีกฎเกณฑ์อยู่แล้ว โรงสีซื้อไปก็ต้องไปเข้าเครื่องอบให้แห้ง เหลือความชื้น 13% จึงจะนำไปสีเป็นข้าวสารได้ ส่วนข้าวเพื่อการส่งออกก็ต้องซื้อข้าวที่มีความชื้นไม่เกิน 14% ถ้ามันเกินกว่านี้ทิ้งไว้ เดือน

2 เดือน ก็ขึ้นราได้

ส่วนที่มีการโจมตีกันถึงเรื่องข้าวตกต่ำในการประชุมสถานนั้น เป็นเพราะพูดโดยที่ยังไม่มีการศึกษาเรื่องข้าวมาให้ดี และไม่แยกด้วยว่าเป็นข้าวเปลือกหรือข้าวสาร เรื่องนี้อาจทำให้คนทั่วไปเข้าใจผิดได้ โดยข้าวสารต้องมีการสีข้าวก่อนมาเป็นเปลือกข้าว รำข้าว และข้าวสาร ซึ่งข้าวเปลือก 1 ตัน หรือ 1,000 กิโลกรัม สีออกมาเป็นข้าวสารที่รวมทั้งข้าวหักได้เพียง 650 กิโลกรัมเท่านั้น

ดังนั้น เมื่อแปลงราคาข้าวเปลือกไปเป็นข้าวสารก็ต้องเพิ่มไปอีก 60% คือจากข้าวเปลือกราคา ก็โลกรัมละ 6 บาท ข้าวสารก็จะราคา ก็โลกรัมละ 11-12 บาท ส่วนที่ว่าราคาตกต่ำหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าเอาราคาไปเปรียบเทียบกับอย่างไร

ในปีปกติประเทศไทยจะผลิตข้าวเปลือกได้ 32 ล้านตัน สีเป็นข้าวสารได้ 20 ล้านตัน แบ่งเป็นการบริโภคในประเทศประมาณ 10 ล้านตัน เก็บไว้เป็นพันธุ์และสต็อก ประมาณ 2 ล้านตัน และส่งออกต่างประเทศ 8 ล้านตัน เพราะถ้าส่งออกไม่ได้ตามนี้ ข้าวสารที่ผลิตแล้วก็จะค้างในสต็อก และปีต่อไปก็จะมาสะสมเพิ่มอีก ถ้าของปริมาณเยอะ ราคาจะถูกลงตามกลไกการตลาด และการส่งออกนั้น ไม่ใช่ว่าจะส่งออกในราคาไทยก็ได้ แต่ต้องดูคู่แข่ง อาทิ เวียดนาม อินเดีย ขายที่ราคาเท่าไร ราคาส่งออกข้าวไทยต้องสู้กับเขาได้ ส่วนที่ว่าทำไมไทยเราส่งออกข้าวได้น้อยลงนั้น ก็เพราะราคาไปแข่งขันกับประเทศอื่นไม่ได้

ปัจจัยที่ทำให้ราคาข้าวไทยแข่งขันไม่ได้ คือ ค่าเงินบาทที่แข็งกว่าเพื่อนบ้านมาก ในระยะเวลา 2 ปี

ที่ผ่านมา คุณภาพข้าวไทยสู้ประเทศคู่แข่งได้หรือไม่ ต้องตอบคำถามนี้ก่อน โดยที่ผ่านมามีไทยไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลย ไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีผลผลิตต่อไร่ต่ำที่สุดในโลก ประมาณ 460 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่หลายประเทศต่างพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีผลผลิตต่อไร่สูงเกือบ 1 ตันต่อไร่แล้ว และการที่ไทยพยายามจะตั้งราคาข้าวให้สูงอยู่เรื่อยๆ นั้น ต้องดูว่าคุณภาพได้หรือไม่

ปัจจุบันราคาข้าวเปลือกประมาณ 8 บาทต่อโลกรัม หรือ 8,000 บาทต่อตันนั้น เป็นราคาปกติสำหรับประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนาม เมียนมา ประเทศเหล่านี้ขายข้าวเกรดเดียวกันในราคาที่ถูกกว่าไทยมาก ตัวอย่างเวียดนามมีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ตรงกับที่ตลาดโลกต้องการ อาทิ จีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย นำเข้าข้าวสำหรับการบริโภค คนส่วนใหญ่เลือกรับประทานข้าวพันธุ์พื้นนุ่ม แต่เกษตรกรไทยกลับปลูกข้าวพันธุ์พื้นแข็ง เพราะอดีตส่งไปแอฟริกาจำนวนมาก เพื่อทำข้าวแข็ง ดังนั้นตลาดข้าวไทยจึงถูกคนอื่นแย่งไปหมด

ปัจจุบันไทยสนใจแต่เรื่องราคา เป็นการเมืองแบบประชานิยม ให้ชาวนาได้ขายข้าวในราคาดี แต่กลับไม่สนใจที่จะพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ข้าว ให้แข่งขันกับต่างประเทศได้

ดังนั้นสิ่งสำคัญของการแก้ไขปัญหานี้คือ การปรับปรุงยุทธศาสตร์ใหม่ เร่งผลักดันให้มีการพัฒนาข้าวพันธุ์ใหม่ๆ ล่าสุด เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเพิ่งทำยุทธศาสตร์ข้าว 5 ปี ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ โดยนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เป้าหมายแรกคือ ไทยต้องมีข้าวพันธุ์ใหม่ ตามที่ตลาดต้องการ และผลผลิตต่อไร่ต้องสูง เพื่อให้ข้าวไทยแข่งขันในเวทีโลกได้

รังสรรค์ สบายเมือง

นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย

จากปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำขณะนี้ จริงๆ แล้ว เป็นปัญหาของกลไกการตลาด ที่สะสมมานาน เป็นสภาวะการณ์ปกติ เนื่องจากการใช้ข้าวมีปริมาณที่ลดลง จำนวนผู้บริโภคลดลง จำนวนของการส่งออกลดลง จึงส่งผลให้การค้าลดลง ราคาก็ลดลงตามปกติของกลไกการตลาด

ในส่วนตัวแล้วผมเป็นคนกลางที่มีกำลังการผลิต หากเกษตรกรชาวนามีการผลิตข้าวเปลือกมากขึ้นจนล้นตลาด ราคาก็ต้องถูกลง หากกำลังผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกรชาวนามีกำลังผลิตข้าวเปลือกที่มีปริมาณลดลง ทางสมาคมโรงสีข้าวก็เดือดร้อน เพราะเราจะต้องซื้อข้าวเปลือกจากชาวนามาสีข้าวเป็นข้าวสารในการส่งออก

ดังนั้นปัญหาที่ราคาข้าวทำไมมันจึงถูก ขอบอกว่ามันเป็นไปตามกลไกการตลาด ที่มันซึมลึก มันถูกสะสมมานานนับหลายเดือน มันเลยดูวิกฤต แต่จริงๆ แล้ว ที่ผมดูในฐานะเป็นคนค้าขาย ดูแล้วเป็นเรื่องปกติในภาวะอย่างนี้ เนื่องจากการส่งออกของเราก็น้อยลงคือซัพพลายมากกว่าปริมาณเยอะ มันก็เลยต้องปรับราคา ด้วยสินค้าข้าว ประเทศไทยแค่นี้ที่หากเราจะส่งออกเยอะๆ จริงๆ ราคามันต้องต่ำกว่านี้อีก แต่วันนี้ข้าวเราถูกกว่าเวียดนาม แต่ก็ยังแพงกว่าอินเดีย ซึ่งก็ยังไม่สามารถส่งออกได้เท่าที่คิด เท่าที่ควร ซึ่งทางสมาคมผู้ส่งออกตั้งเป้าไว้ประมาณ 6 ล้านตัน ตอนนั้นก็ยังไม่ไปไหนเลย ทำให้การส่งออกตอนนี้อยู่ที่ 3 ล้านตันกว่า ยังไม่ถึง 4 ล้านตัน ดูแล้วสต็อกเราในประเทศก็เลยดูเยอะ

นอกจากนี้ยังมีปัญหาของโควิด ที่มาซ้ำเติมด้วยคนท่องเที่ยวก็น้อยลง ทำให้คนกินข้าวน้อย แต่ในประเทศ เรากินกันเองก็ไม่หมดอยู่แล้ว

ส่วนปัญหาในการแก้ไขราคาข้าวในระยะยาวระยะสั้นนั้น มันต้องแก้ที่ต้นเหตุ เพราะว่าเราทำให้ข้าวเราแพง โดยไม่ได้มีการคำนึงถึงวิธีการผลิต ต้นทุนการผลิต เราจะขายแพงอย่างเดียวก็ไม่ได้จริงๆ ต้องคำนึงถึงว่าคนทำข้าวนี้แม้ราคาข้าวจะถูก เขาก็มีกำไร แม้จะแพงเขาก็ยังมีกำไรใหญ่ บ้างปีนั้นก็จะถูก บ้างปีนั้นก็



แพง มันต้องไปแข่งขันในโลกเพราะเราไม่ได้ทำข้าวประเทศเดียว หากจะให้แก้ปัญหาอย่างถาวร คือจะต้องทำให้เกษตรกรชาวนาลดต้นทุนการผลิต ทำนาเหมือนเดิม ในที่แปลงเดิม แต่ใช้ทุนน้อยลง แล้วได้ผลผลิตในจำนวนปริมาณมากขึ้นในแต่ละครา

แต่วันนี้มันทำได้ยาก เพราะน้ำมันก็แพง ปุ๋ยก็แพง ยาฉีดทุกอย่างแพงหมด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญของเกษตรกรชาวนา ทุกอย่างมันขึ้นราคาหมดเลย เรียกว่าเป็นทวีคูณกันเลย มันก็เลยทำให้การลดต้นทุนทำได้ยาก

ทุกวันนี้ทั้งทางหน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ก็ดี พยายามสร้างพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อให้อบสนองต่อการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แต่สุดท้ายจริงๆ ก็จะต้องลดต้นทุนให้ได้ เพิ่มผลผลิตให้ได้ เรื่องราคาก็จะไม่นำมีปัญหา มันเป็นปัญหาของประเทศไทยทุกปีเป็นมายาวนาน

ผมเป็นคนกลาง ซ้ายมือก็เกษตรกร ขาวมือก็เป็นผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ที่เอาข้าวสารไปขาย เวลาเกษตรกรชาวนามีปัญหาที่กระทบผม เวลาส่งออกไม่ได้หรือคนกินน้อยลงก็กระทบผมอยู่ ฉะนั้นเมื่อผมอยู่ตรงกลางก็พยายามปรับตัวสู้กับสถานการณ์หลายๆ สถานการณ์

ดังนั้นผู้กำหนดราคาข้าวจริงๆ ก็คือปลายทางไม่ว่าจะเป็นคนกินที่อยู่ในประเทศ หรือว่าคนกินที่อยู่ต่างประเทศที่เราส่งออกไป นั่นแหละคือผู้ที่กำหนดราคาที่แท้จริง

ปราโมทย์ เจริญศิลป์

นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

ปัญหาราชาข้าวตกต่ำมีผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ภายในประเทศที่ผ่านมามีปัญหาจากการส่งออกข้าวได้น้อย ประกอบกับต้นทุนการผลิตข้าวสูงขึ้น จากราคาน้ำมันที่แพงขึ้น โรงสีไม่รับซื้อข้าวเพราะขาดสภาพคล่องเพราะรัฐบาลไม่มีมาตรการเงินกู้ให้โรงสีที่สำคัญราคาข้าวของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ขณะนี้หากชาวนาเกี่ยวข้าวสดมีความชื้นที่ 25-35% ก็ทำให้ผลผลิตราคาตก หากไม่มีโครงการประกันรายได้ชาวนาทุกจังหวัดก็จะมีปัญหาเป็นอย่างมาก

จากการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ยื่นข้อเรียกร้องให้ประกันรายได้ มีการชดเชยไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ เรื่องสำคัญที่สุดต้องลดต้นทุนการผลิตทั้งปุ๋ย ยา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขอให้รัฐเข้าควบคุมดูแล หลังจากชาวนามีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง 4,000-5,000 บาทต่อไร่ เมื่อเกี่ยวเกี่ยวก็ไม่มีการ ยืนยันว่าหากไม่มีการประกันรายได้ชาวนาทั่วประเทศจบหมด

ระยะสั้นชาวนาที่เดือดร้อนมากที่สุด เป็นปัญหาจากน้ำท่วมในพื้นที่ปลูกกว่า 2.2 ล้านไร่ เมื่อถึงฤดูแล้งก็เจอปัญหาไม่มีน้ำทำนา ก็ขอเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขเรื่องนี้ ต้องพักหนี้ชาวนา 3 ปี งดการจ่ายเงินต้น ปลอดดอกเบี้ย ส่วนเรื่องแหล่งน้ำทั่วประเทศที่มีอยู่แล้วทั้งพัฒนาช่วยเหลือคลองบึง ให้น้ำกักเก็บ หรือควรพิจารณาเจาะบ่อบาดาล

สำหรับเรื่องนา ต้องการให้ราคาข้าวมีความเหมาะสม เกษตรกรไม่ต้องแบกรับภาระหนี้สิน ขณะที่การประกันรายได้ 3 งวด กำลังจะออกมาช่วยเหลือชาวนา โดยข้าวเหนียวจะได้ราคาสูงสุด ลดลงมาตามลำดับเป็นข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ

แนวทางการแก้ไข ก็ต้องเห็นใจรัฐบาลเพราะทุกประเทศปิดหมดมีผลกระทบจากโควิด-19 การส่งออกปัจจุบันต่ำกว่าราคาข้าว มีการ



ขึ้นราคาสูงกว่าเดิม 5 เท่า การแก้ไขกลไกราคาในระยะยาวรัฐบาลต้องสนใจการพัฒนาแหล่งน้ำการกักเก็บเพื่อให้เพียงพอในพื้นที่ทำนา ต้องมีน้ำกักเก็บไว้ใช้ให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรทั้งการทำนาและการปลูกพืชหลังทำนาทุกชนิด

ส่วนตัวยังเชื่อมั่นว่ารัฐบาลสามารถแก้ปัญหาให้ชาวนาได้ ในวิกฤตนี้ยังเชื่อใจ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาล ส่วนตัวก็จะอยู่กับฝ่ายรัฐบาลตลอด เชื่อว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดจะได้รับความสนใจ

ขณะที่ข้าวชุดเก่ามี 9-10 ล้านตันข้าวเปลือกข้าวชุดใหม่จะออกมาอีก 26 ล้านตันข้าวเปลือก ดังนั้นภาครัฐต้องไปหาตลาดต่างประเทศรองรับเพื่อการระบายข้าวในประเทศ หากไม่ทำข้าวก็ล้นตลาดราคาก็จะตกต่ำต่อเนื่อง

ปัญหาอีกอย่างคือข้าวไทยมีราคาสูงกว่าข้าวอินเดีย ข้าวเวียดนามทำให้เสียโอกาสในการแข่งขันทางการค้าในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะคุณภาพข้าวของไทยกับเวียดนามไม่ได้แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นข้าวไทยต้องลดราคา มีกำไรน้อยลง แต่เมื่อมองปัจจัยการผลิตของไทยมีราคาสูง จากการขึ้นราคาน้ำมัน ค่ายา ข้าวเปลือกมีราคาถูกลง แต่ตัวสารที่ขายในห้างมีราคาแพงราคายังไม่ลดลง

ขอให้ชาวนาทั่วประเทศติดตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล ส่วนตัวไม่สนใจว่าใครมาเป็นรัฐบาล ก็จะต้องสู้เพื่อพี่น้องเกษตรกรของเรา

ราคาอาหารโลกพุ่งสูงสุดใน 10 ปี

ดัชนีราคาอาหารล่าสุดที่จัดทำโดยองค์การอาหารและเกษตร (เอฟเอโอ) แห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าราคาสินค้าอาหารทั่วโลกยังคงถีบตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 3 เปอร์เซ็นต์ในเดือนตุลาคม เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยเมื่อเดือนกันยายน และเป็นการพุ่งขึ้นสู่ระดับราคาที่สูงที่สุดในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2011

ทั้งนี้ แม้ว่าการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้าอาหารจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคทุกคน แต่จะส่งผลกระทบต่อครัวเรือนยากจนมากที่สุดเนื่องจากเป็นครัวเรือนที่ต้องแบ่งส่วนรายได้มาใช้เพื่อการซื้ออาหารที่สูงขึ้นนั่นเอง

ราคาอาหาร, พลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ พากันถีบตัวสูงขึ้นในปีหลังจากหลายประเทศพากันยกเลิกมาตรการเข้มงวดเพื่อป้องกันโควิด-19 ทำให้ความต้องการเพิ่มขึ้น กลายเป็นการขาดแคลนและเกิดคอขวดในระบบห่วงโซ่อุปทานขึ้นตามๆ ในขณะที่ยieldผลิตสินค้าอาหารบางอย่างลดลง ราคาพลังงานที่ใช้ในการขนส่งเพิ่มขึ้น ยิ่งช่วยทำให้ราคาอาหารถีบตัวสูงขึ้นเช่นกัน

ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สินค้าอาหารที่ราคาเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ ราคาน้ำมันพืช ที่สูงขึ้นถึง 9.6 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า จนทำให้ราคาน้ำมันพืชขึ้น

ไปอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเวลานี้ ส่วนราคาธัญพืช ก็ปรับตัวสูงขึ้น 3.2 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ราคาอยู่ในระดับที่สูงกว่าราคาเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมามากถึง 22.4 เปอร์เซ็นต์ โดยที่ราคาข้าวสาลีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน จนถึงระดับแพงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2012 เป็นต้นมา ส่วนราคาข้าวโพดและข้าว ก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกัน

รายงานของเอฟเอโอระบุว่า ภาวะผลผลิตผลิตภัณฑนมทั่วโลก ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑนมปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 สาเหตุหลักมาจากการที่ประเทศผู้ซื้อพยายามระดมซื้อให้มากที่สุดเพื่อเป็นสต็อกป้องกันการขาดแคลน

ที่สวนทางกับราคาสินค้าอาหารทั่วไปก็คือ ราคาเนื้อสัตว์ ซึ่งอ่อนตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 สาเหตุหลักมาจากการที่ราคาเนื้อหมูลดลง หลังจากที่ยีนลดการจัดซื้อเนื้อหมูลง ในขณะที่ราคาเนื้อวัวลดระดับลงเช่นเดียวกัน สืบเนื่องจากความกังวลว่าการระบาดของโรควัวบ้า (แมดคาว) จะทำให้เนื้อจากผู้ผลิตในประเทศบราซิลปนเปื้อนเชื้อโรคดังกล่าว

นอกจากนั้น ราคาน้ำตาล ยังลดต่ำลง 1.8 เปอร์เซ็นต์ในเดือนตุลาคมนี้เมื่อเทียบกับระดับราคาในเดือนกันยายน ซึ่งถือเป็นการลดต่ำลงเป็นครั้งแรกหลังจากที่ราคาน้ำตาลโลก พุ่งขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน (อัตราซื้อ)



'เพาะเห็ดไมคอร์ไรซา' ฟืนป่า เพิ่มรายได้ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์

พื่นที่ชุมชนบ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ หมู่บ้าน
ในโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เดิมประสบ
ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อทำการเกษตรเชิงเดี่ยวบนพื้นที่แหล่ง
ต้นน้ำลำธาร มีการเผาป่าและวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร มีการใช้
สารเคมีปราบศัตรูพืชโดยไม่จำกัด ส่งผลกระทบทำให้แหล่งอาหาร
ป่าในธรรมชาติลดลงและมีความผันแปรตามสภาพอากาศ
กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร
ร้อน ก่อให้เกิดมลพิษอากาศ
และหมอกควัน รวมทั้งการปน
เปื้อนของสารปราบศัตรูพืชใน
แหล่งน้ำ

จากปัญหานี้ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) กระทรวงการ



อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินโครงการขยายผลเพิ่มศักยภาพชุมชนไม้มีค่าในพื้นที่ต้นแบบ การปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมกับการเพาะเห็ดไมคอร์ไรซา” พัฒนาต่อเนื่องจากการดำเนิน “โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมต้นแบบของการปลูกป่าแบบบูรณาการ เพื่อสร้างแหล่งอาหารและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตกล้าไม้และเชื้อเห็ดป่าไมคอร์ไรซาในชุมชน เพื่อการปลูกป่า และมีผลผลิตจาก เห็ดป่าที่สร้างมูลค่า มีผลผลิตด้านการเกษตร(เห็ดเผาะ เห็ดตับเต่า) และพืชผัก ผลไม้ (กาแฟ อะโวคาโด มะม่วง ขนุน) ตลอดจนการปลูกไม้มีค่า โดยใช้ระบบการปลูกแบบผสมผสาน (วนเกษตร) ระหว่างป่าไม้ เห็ดป่า และพืชเกษตร ช่วยฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้ กลับมาสมบูรณ์ พร้อมกับการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้มากขึ้น

ทั้งนี้เห็ดป่าไมคอร์ไรซา (Mycorrhizal fungi) เป็นเห็ดป่าที่ไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้ เช่น เห็ดเผาะ เห็ดระโงก เห็ดตะไกรล เห็ดน้ำหมาก เห็ดน้ำแป้ง เห็ดถ่าน เป็นต้น เกิดจากธาตุอาหารที่อยู่ในรากของต้นไม้ในป่า ซึ่งรากต้นไม้ใช้ธาตุที่ก่อโรคในพืช หากแต่เป็นราที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโต โดยการเจริญและการเกิดดอกของเห็ดไมคอร์ไรซาจำเป็นต้องพึ่งพาต้นไม้ชนิดที่เป็นพืชอาศัย โดยความสัมพันธ์ระหว่างเห็ดป่ากับต้นไม้เป็นแบบเกื้อกูล (Symbiotic)

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า การนำเห็ดไมคอร์ไรซามาใช้ประโยชน์ร่วมกับการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์มากกว่าพืชที่ไม่ได้ใส่เชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา 2-3 เท่า และเป็นกลยุทธ์ที่นำ

มาใช้ชักชวนให้เกษตรกรปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นอย่างได้ผล เนื่องจากเกษตรกรคาดหวังถึงผลผลิตของเห็ดป่าที่เพาะร่วมกับต้นไม้มากกว่าผลผลิตจากไม้ในรูปของเนื้อไม้ นอกจากนี้ได้จัดทำพื้นที่ต้นแบบด้านการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซาร่วมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาดูงานในท้องถิ่น การสร้างเครือข่ายและวิชาการตัวคูณ ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อต่อยอดขยายผลโครงการ โดยนำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการดำเนินการ

“มุ่งหวังพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ยั่งยืนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม” ผู้ว่าการ วว.กล่าว

อย่างไรก็ตามการประเมินผลผลิตและรายได้ของเห็ดที่เพาะร่วมกับการปลูกต้นไม้ของโครงการ พบว่า เห็ดตับเต่าและผลผลิตจากไม้ผลจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป จะก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 1,386,800 บาทต่อปี ส่วนเห็ดป่าไมคอร์ไรซาอื่น เช่น เห็ด

เพาะ เห็ดระโงก ที่เพาะร่วมกับไม้ป่าเศรษฐกิจ จะเริ่มให้ผลผลิตหลังจากปีที่ 4 เป็นต้นไป จะก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 684,800 บาทต่อปี นอกจากนั้นเกษตรกรยังจะมีรายได้อื่น ๆ จากการขายผลผลิตของไม้ผลช่วงหลังจากปีที่ 4 และสามารถขายผลผลิตจากเนื้อไม้ของไม้ป่าเศรษฐกิจหลังจากปีที่ 15 เป็นต้นไป

โครงการขยายผลเพิ่มศักยภาพชุมชนไม้มีค่าเริ่มต้นในปี 2562-2563 ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา ลำปาง เพชรบูรณ์ และปี 2564 ดำเนินการในจังหวัดเชียงราย ลำพูน เชียงใหม่ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว และสงขลา โดยเป็นพื้นที่ต้นแบบในทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง มีผลดำเนินงานอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกป่าร่วมกับการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซากับได้ให้แก่เกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐจำนวน 1,000 คน ในพื้นที่ 13 จังหวัด สนับสนุนกล้าไม้มีค่าและพืชเศรษฐกิจที่ใส่เชื้อเห็ดป่าไมคอร์ไรซาจำนวน 20,000 ต้น ก่อให้เกิดพื้นที่สีเขียว 100 ไร่ รวมทั้งจัดทำคู่มืออบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณชน จำนวน 6,500 เล่ม จัดทำพื้นที่แปลงต้นแบบการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบผสมผสานร่วมกับการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซา

เพิ่มพื้นที่ป่า เศรษฐกิจยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์.

pornprapais@dailynews.co.th

ชาวนาเย็นเรียกร้อง3ข้อ ต่อลมหายใจ ภู่วิกฤติราคาข้าวตกต่ำ

บักตูมีเจตนาดีปลูกผักชีค้าขายหาร ๘.ก.ส.จ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง9พ.ย.

นายกสมาคมชาวนาไทยเรียกร้อง 3 ข้อ ต่อลมหายใจชาวนาไทย 1.ประกันรายได้ 2.ช่วยค่าเก็บเกี่ยว คริวเรือนละ 1 พันบาท ไม่เกิน 20 ไร่ 3.ขอให้พักชำระหนี้ **◆อ่านต่อหน้า 7**

ชาวนา

□ ต่อจากหน้า 1

ทั้งดอกและต้น 3 ปี “บักตู” ส่งพาณิชย์เร่งช่วยชาวนาด่วน พาณิชย์ไทยฟ้าฝน ตัวการทำข้าวราคาตกหนัก ๘.ก.ส.พร้อมเร่งจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้วันที่ 9 พ.ย. โฆษกรัฐบาล

ได้ อ่าบัดเบือนคำพูด “บักตู” แจงเจตนาดี เนะปลูกผักชีในค้าขายหาเหตุพื้นที่ว่างนำมาใช้ประโยชน์ได้ “จูรินทร์” เร่งรัด “๘.ก.ส.” เดินหน้าประกันรายได้ข้าวและมาตรการเสริมให้โรงสีเร่งรับซื้อข้าวเกษตรกร จ่ายชดเชยให้ชาวนาที่เก็บข้าวรอขาย ต้นละ 1,500 บาท ซึ่ง

ส่งออกข้าวดีขึ้นช่วงครึ่งปีหลัง

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว. กลาโหม ไม่ได้นั่งเอนใจ กรณีที่เืองชาวนาร้องเรียนว่า ขณะนี้ราคาข้าวตกต่ำจนถูกกว่าบะหมี่



◀ **ตรวจข้าว...** นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวเปลือกตามฤดูกาลเก็บเกี่ยว 2564 ที่ทำขั้วนวนคูณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขณะที่ นางปทุมณภา พันทะลีย์ (ภาพเล็ก) แม่ค้าขายข้าวสารที่ตลาดเทศบาลเมืองเลย ระบายขายข้าวในราคาตกต่ำ

ถึงสำเร็จรูป โดยได้กำชับกระทรวงพาณิชย์ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งเข้าใจดีว่า ขณะนี้ชาวนาได้รับผลกระทบหลายด้าน ทั้งจากไวรัสโควิด-19 น้ำท่วม และราคาข้าวตกต่ำ จึงต้องหาทางบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า ขณะนี้เริ่มมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมากขึ้น ในช่วง 6 เดือนหลัง ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันข้าวไทย คาดว่าปีนี้จะส่งออกได้ประมาณ 6 ล้านตัน ตามที่ตั้งเป้าไว้ มาตรการที่กระทรวงพาณิชย์ เข้าไปแก้ไขปัญหา จะช่วยให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดดีขึ้นล่าสุด ธ.ก.ส. แจ้งว่าระบบจะสามารถโอนเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในโครงการประกันรายได้งวดแรกในวันที่ 9 พ.ย.นี้

สำหรับกระแสโซเชียลมีเดียที่บ่นของ นายกรัฐมนตรี ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และแก้ปัญหาการขาดทุนของเกษตรกรในพื้นที่ที่หารเพราะผักชีกำลังแพง ว่า เป็นการตัดตอนคำพูด โดยไม่คำนึงถึงเจตนาของนายกฯ ซึ่งมีเจตนาดีตั้งใจช่วยเหลือประชาชน สั่งการให้ทุกส่วนราชการ ใช้ทรัพยากรของตนเองที่มีอยู่ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งปกติพื้นที่ที่หารเพราะผักชีกำลังแพง นำไปใช้ประโยชน์หลายครั้งในหลายโอกาส เช่น ตั้งโรงพยาบาลสนามในค่ายทหาร ช่วงวิกฤติโควิด-19 ทั้งนี้ เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจดี ปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อน นายกรัฐมนตรีพยายามแก้ไขให้ทุกเรื่อง และใส่ใจทุกปัญหาของประชาชน

ที่ จ.ชัยนาท นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ข้าวราคาตก ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้และมาตรการชดเชยเพิ่มเติมแล้ว โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา เป็นต้นไป สำหรับโครงการประกันรายได้พืช 5 ชนิด ขึ้นปีที่ 3 โดยจะประกันรายได้ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า เกวียนละ 10,000 บาท ข้าวหอมมะลิ เกวียนละ 15,000 บาท เมื่อไหร่ที่ราคาข้าวเปลือกเจ้าต่ำกว่า 10,000 บาท จะมีเงินชดเชยส่วนต่างให้เพื่อให้มีรายได้ตามรายได้ที่ประกัน และสำหรับข้าว

หอมมะลิที่ 15,000 บาทต่อตัน เป็นต้น สำหรับราคาข้าวที่บอกว่าตกมาก เหตุผลหนึ่งมาจากน้ำท่วม เพราะราคาข้าวมาตรฐานที่กำหนดไว้ต้องความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งปัจจุบันราคาทางการของความชื้นที่ 15 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ประมาณ 7,400-7,500 บาทต่อตัน แต่ที่เห็นราคา 5,000-6,000 บาทต่อตัน ถือความชื้นด้วยและโรงสีก็ไม่ค่อยรับซื้อซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องแก้ไข

นายจรินทร์ กล่าวอีกว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในประสานงานกับโรงสีและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เร่งดำเนินการตามมติครม.ดังกล่าว โดยให้โรงสีเก็บสต็อกข้าวที่รับซื้อจากชาวนาและรัฐจะช่วยเหลือดอกเบี้ยร้อยละ 3 ให้จังหวัดเพิ่มจุดรับซื้อ โดยให้ทำงานในวันเสาร์และ ทั้งนี้ เกษตรกรคนใดที่ผลิตข้าวแล้วประสงค์จะเก็บไว้ขายหรือรอให้ความชื้นลดลงรัฐบาลจะช่วยเงินชดเชยตันละ 1,500 บาท แต่ถ้าเป็นกลุ่มสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรเก็บข้าวไว้ รัฐบาลจะช่วยตันละ 1,500 บาทด้วย ซึ่งเป็นมาตรการชดเชยที่กรมเห็นชอบให้ดำเนินการ โดยคนเหล่านี้จะช่วยดึงราคาข้าวให้ดีขึ้น ส่วนการส่งออกข้าวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ราคาข้าวที่ลดต่ำลงเป็นผลมาจากหลายปัจจัย ทั้งความต้องการส่งออกข้าวและการบริโภคในประเทศที่ลดลง ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาพายุดีเปรสชันเข้าสู่ประเทศไทย ส่งผลให้มีฝนตกชุก และหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมส่งผลต่อคุณภาพข้าว โดยราคาข้าวจะขึ้นอยู่กับความชื้นและคุณภาพ ปัจจุบันเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวและจำหน่ายให้กับโรงสีทันที ซึ่งมีความชื้นสูง 30% เรียกข้าวสดไม่สามารถนำไปสีได้ทันที ต้องลดให้เหลือความชื้นมาตรฐานไม่เกิน 15%

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ และ ธ.ก.ส. กำลังเร่งรัดจ่ายเงินประกันรายได้ภายในวัน 9 พ.ย.นี้ โดยมีเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างข้าวแต่ละชนิด ข้าวเปลือกหอมมะลิ 10,864 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,135 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 10,407 บาท ชดเชยตันละ 3,592 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 9,947.87 บาท ชดเชยตันละ 1,052 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 8,065.38 บาท ชดเชยตันละ 1,934 บาท ข้าวเปลือกเหนียว 7,662 บาท ชดเชย 4,337.47 บาท

และยังมีมาตรการชดเชยที่ให้แก่เกษตรกรเก็บไว้ในยุ้งฉางได้รับค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท กรณีสถาบันเกษตรกรได้รับตันละ 1,000 บาท สมาชิกได้รับตันละ 500 บาท เป้าหมาย 2 ล้านตันข้าวเปลือก รวมถึงอนุมัติให้เปิดจุดรับซื้อข้าวเหนียวในพื้นที่ภาคเหนือ 7 จังหวัด และอนุมัติโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกใน 19 จังหวัด ในพื้นที่ที่มีโรงสีไม่เพียงพอ

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า การประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 64/65 ธ.ก.ส. รอมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 พ.ย.64 โดยพาณิชย์เป็นผู้นำเสนอ ซึ่ง ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายเงินทันทีเมื่อได้รับรายชื่อตามระบบ

พล.อ.คงชีพ ดันตระวานิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 09.30 น. พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ขอให้สำนักสนนพื้นที่ในหน่วยทหารปลูกพืชผักสวนครัวที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือชุมชนรอบหน่วยทหารแบ่งเบาปัญหาค่าครองชีพและราคาพืชผักที่สูงขึ้นในระยะสั้น

ขณะที่ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี สั่งการในที่ประชุม ครม. ให้นำพื้นที่ของทหารมาปลูกผักชี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ว่า นี่คือการวิสัยทัศน์ของนายกฯในการแก้ปัญหาสินค้าเกษตร เชื่อว่าไม่ได้สร้างความแปลกใจให้พี่น้องประชาชน เพราะเธอยุ่กับวิสัยทัศน์ระดับนี้ของผู้นำมานานแล้ว อีกทั้งผู้นำที่เป็นทหารมาทั้งชีวิต นี้อาจเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีที่สุดของเธอแล้ว สิ่งที่ประชาชนอย่างเราทำได้คงเจ็บช้ำและจดจำเอาไว้ ว่าการที่บุคคลจะมาเป็น นายกรัฐมนตรีต้องมีดีกว่าการเป็นที่ 1 ในรุ่นของโรงเรียนเตรียมทหาร อีกอย่างการให้ทหารปลูกผักชี ผมคิดว่าไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน แต่นายกรัฐมนตรีน่าจะให้ปลูกไว้โรยหน้าให้รัฐบาลมากกว่า เพราะว่าเสถียรภาพของรัฐบาลขณะนี้ สิ่งที่ช่วยได้น่าจะเป็นการเอาผักชีโรยหน้ากับความข้อยุ้ยใน แต่ละวัน" โฆษกพรรคก้าวไกล ระบุ

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้ราคาข้าวเปลือกตกเกิดจากหลายปัจจัย เช่น สถานการณ์โควิด-19 ที่หลายประเทศยังคงปิดประเทศ ทำให้ส่งออกได้น้อย รวมทั้งค่าเงินบาทแข็ง ราคาข้าวเปลือกบ้านเราสูงกว่า

ประเทศอื่น ราคาต้นทุนเช่น ปู๊ ย่า สูงขึ้น รวมทั้งข้าวเปลือกในสต็อกมีสูงกว่า 10 ล้านตัน และกำลังจะออกมาอีกประมาณ 26 ล้านตัน

ทั้งนี้ในฐานะนายกสมาคมฯ ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือ โดยสรุป 3ข้อเรียกร้องคือ 1. มีโครงการประกันรายได้ 2.โครงการช่วยค่าเก็บเกี่ยวหรือเกี่ยวและ 1 พันบาท ไม่เกิน 20 ไร่ 3.ขอให้พักชำระหนี้ให้แก่ชาวนาทั้งต้นและดอกเบี้ยยเป็นระยะเวลา 3 ปี

ทั้งนี้สำหรับโครงการประกันรายได้เบื้องต้นมีการพูดคุยกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว โดยได้รับการยืนยันว่าชาวนาที่เข้าร่วมจะได้รับเงินงวดแรกในวันที่ 9 พ.ย. แต่สำหรับงวดต่อไปยังไม่รู้ว่าจะได้เงินหรือเปล่า ส่วนโครงการพักหนี้ดังกล่าว สืบเนื่องจากชาวนากว่า 90 เปอร์เซ็นต์ทั่วประเทศ เป็นหนี้อยู่ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และปัจจุบันถูกทวงถามเรื่องการผ่อนชำระ แต่ชาวนาไม่มีเงินชำระ นอกจากนี้อยากให้รัฐบาลเสริมสภาพคล่องให้กับโรงสีด้วย เนื่องจากปัจจุบันไม่สามารถส่งออกได้ โรงสีก็ไม่มีเงินมาซื้อข้าวเปลือก ทำให้ต้องมีการปิดตายไปหลายโรงแล้ว ส่วนที่ยังเปิดรับซื้ออยู่ที่ซื้อตามสภาพเงินที่มีอยู่ หากรัฐบาลปล่อยให้โรงสีก็มักจะช่วยชาวนาได้บ้าง

ที่ จ.ขอนแก่น นายชาญยุทธ วันดีพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย น.ส.นงศันุช อุบลคำ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวเปลือกตามฤดูกาลเก็บเกี่ยว 2564 ที่ทำข้านวนคุณ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 150 หมู่ 4 ถนนทางหลวงชนบท 1027 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าราคาข้าวซื้อปีนี้ปรับตัวลดลงเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้เกษตรกรเก็บเกี่ยว

ผลผลิตเร็วกว่ากำหนด

ขณะที่ตลาดเข้า เทศบาลเมืองเลย จากการที่เดินสำรวจสอบถามพ่อค้าแม่ค้าขายผักพบว่าราคาผักต่าง ๆ มีราคาสูงกว่าเท่าตัว เช่น ผักขึ้นฉ่าย จากเดิมราคา กิโลกรัมละ 60-70 บาท ขึ้นเป็นราคา 250 บาท สาเหตุจากน้ำท่วมคาดว่าประมาณ 2 เดือน ราคาผักจะลดลงมาอยู่ราคาปกติ ส่วนนางปทุมณา พันทะลย์ อายุ 44 ปี แม่ค้าขายข้าวสาร กล่าวว่า ข้าวที่สีเป็นข้าวสารราคาตกลงมาเช่นกัน นำส่งสารชาวนาที่ขายข้าวไม่ได้ราคา รัฐบาลควรสนใจลงมาช่วยชาวนาอย่างจริงจังสักที ไม่ใช่ไล่ให้ชาวนาไปปลูกพืชอย่างอื่น เพราะเป็นอาชีพที่ทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยกำหนดสถานะกองทุนมีเงินของกองทุนเองรวมกับเงินกู้ต้องไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งเบื้องต้นจะมีการทยอยกู้เงินลดแรกประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ในช่วงกลางเดือนม.ค. 65 โดยปัจจุบันกองทุนมีเงินอยู่ประมาณ 7,000 ล้านบาท

ขณะเดียวกันที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน โดยปรับลดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของน้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว น้ำมันดีเซลหมุนช้า และน้ำมันเตา จากเดิมในอัตรา 0.10 บาทต่อลิตร เหลือจัดเก็บในอัตรา 0.005 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 1 ปี และอัตรา 0.05 บาทต่อลิตร ระยะเวลา 2 ปี โดยมีผลทันทีหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา.



ชาวสวนแก้มปรี "จุนทร Thornton พังงา" ปาล์มทะเล 9.50 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี เหยอปาล์มเจาะตลาดอินเดียโต 438%

'จุนทร Thornton พังงา' ปาล์มทะเล 9.50บ.

พังงา ● ชาวสวนแก้มปรี "จุนทร Thornton พังงา" ปาล์มทะเล 9.50 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี เหยอปาล์มเจาะตลาดอินเดียโต 438%

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. นายจุนทร ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์,

อ่านต่อหน้า 14

'จุนทร Thornton พังงา'

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา, นางกนกวรรณ ดันเถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา, นางพิมพ์พรทิพย์ พันธุ์วิชาตกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ และคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน อนุกรรมการบริหารส่วนตำบลทับปุด ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

นายจุนทรกล่าวว่า สำหรับราคายางพารา ตอนนี้มีน้ำยางขึ้นที่ราคาลงมาหน่อย ประมาณ 50 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากน้ำยางขึ้นบ้านเราเอาไปทำถุงมือยาง ซึ่งตลาดใหญ่ที่รับซื้อน้ำยางบ้านเราคือประเทศมาเลเซีย ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเลเซียติดโควิด ทำให้การส่งออกน้ำยางจากไทยไปมาเลเซียมีอุปสรรคมาก เพราะกลัวโควิด สุดท้ายยางราคาลง แต่ขี้อย่างยังคงราคาสูงอยู่ ยังพอไปได้ แต่ที่ราคาขึ้นมากคือปาล์มน้ำมัน มีบางท่านในที่นี้บอกว่าราคาโลกกรัมละ 9.50 บาทแล้ว เนื่องจากมาตรการบริหารจัดการหลายข้อประสบความสำเร็จ เช่น

1.ก่อนหน้านั้นมีการปล่อยให้มีการลักลอบนำเข้าปาล์มน้ำมัน ทำให้น้ำมันปาล์มตกอยู่ในประเทศจากประเทศเพื่อนบ้าน คนจึงสั่งการห้ามนำเข้า

น้ำมันปาล์มทางบกเด็ดขาด ต้องนำเข้าทางเรือเท่านั้น โดยขึ้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง และถ้าเอาออกไปลาวให้เอาออกทางหนองคายเพียงด้านเดียว ถ้าไปกัมพูชาให้ผ่านที่สระแก้ว สำหรับพม่าผ่านแม่สอดที่เดียว มีผลทำให้ปาล์มน้ำมันบ้านเราไม่ล้นตลาดและราคาดีขึ้นเรื่อยๆ

2.คนได้ดำเนินการร่วมกับรัฐบาลอนุมัติการนำน้ำมันปาล์มผสมกับน้ำมันดีเซลที่เรียกว่าน้ำมัน B5 B7 B20 และ B100 เป็นต้น เมื่อมีคนไปเติมน้ำมันจึงเติมน้ำมันปาล์มด้วยทำให้ขายดีขึ้น

3.คนส่งเสริมให้พ่อค้าปาล์มส่งออกน้ำมันปาล์มไปต่างประเทศ เพื่อช่วยระบายปาล์มบ้านเราให้ออกไป และให้ราคาดีขึ้น สุดท้ายประสบความสำเร็จคนนำคณะไปที่ประเทศอินเดีย 2 ครั้ง นำพ่อค้าส่งออกน้ำมันปาล์มไปเปิดตลาดอินเดียด้วย

วันนี้ตัวเลขชัดเจนแล้ว ปีที่แล้วเราส่งออกน้ำมันปาล์มไปประเทศอินเดียได้ 2.600 ล้านบาท และปีนี้สามารถส่งออกน้ำมันปาล์มไปอินเดีย 9 เดือนแรก 14,000 ล้านบาท มากขึ้นกว่าเวลาเดียวกันปีที่แล้วถึง 438% มีส่วนทำให้ราคาปาล์มดีขึ้น เพราะมีตลาดส่งออกและไปอีกหลายประเทศ

แต่ถ้าวันหนึ่งราคาปาล์มน้ำมันลงเหลือกิโลกรัมละ 3 บาท แบบในอดีตก็ไม่ต้องห่วง อย่างน้อยเรามีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลประกันรายได้ปาล์มน้ำมันที่กิโลกรัมละ 4 บาท หากต่ำกว่า 4 บาท จะมีเงินส่วนต่าง ทำให้มีรายได้ 2 ทางจากการขายในตลาดและเงินส่วนต่างจากรายได้ที่ประกันเข้าบัญชี ธ.ก.ส.โดยตรง ตามรายได้ที่ประกัน ยางพาราที่เช่นเดียวกันทำให้อุ่นใจได้ว่าอย่างน้อยก็มีประกันรายได้ของประชาธิปัตย์ของนายจุนทรช่วยดูแลอยู่

"สำหรับยางพาราปีหน้า รอพิจารณาเข้า ครม.อยู่ ถ้า ครม.เห็นชอบ

จะเริ่มโครงการประกันรายได้ยางพารา ปีที่ 3 โดยโอนเงินส่วนต่างให้ได้อย่าง ชำต้นเดือนธันวาคม และตอนนี้ปาล์ม น้ำมันราคาทะลุรายได้ที่ประกันไปแล้ว" รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์กล่าว

จากนั้นผู้สื่อข่าวได้ถามนายจรินทร์ ถึงกรณีที่มีชาวบ้านมารอรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จำนวนมาก มีการชูป้าย ขอบคุณนายจรินทร์ที่ทำให้ราคาปาล์ม ดีขึ้น และอยากมีนายกฯ ชื่อจรินทร์ นายจรินทร์ กล่าวว่า ขอบคุณสำหรับผู้ที่มีความปรารถนาดี สำหรับตนคงต้อง ทำหน้าที่และทำงานหนักต่อไป เพราะ เรามั่นใจว่ามีแต่การทำงานหนักเท่านั้น ที่จะช่วยให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไข และจะช่วยให้การแก้ปัญหา ประเทศคลี่คลายขึ้น บรรลุผลขึ้นอย่าง เป็นรูปธรรม ซึ่งการสนับสนุนนั้น ต้อง ขอบคุณและถือว่าเป็นกำลังใจ จะช่วยให้ตนสามารถทำงานร่วมกับพรรค ประชาธิปัตย์และภาคส่วนอื่นๆ เพื่อ บรรลุผลเพื่อประชาชนให้ได้มากที่สุด ต่อไป.

ชาวนาไฮข้าวโลสบาท-ขาดทุนหมดตัว

โดนกดราคา-น้ำท่วมซ้ำ รบ.แจกปลู๊กผักในที่ทหาร

ชาวนาน้ำตาตกใน ข้าวราคาสุดตกต่ำ
กิโลฯ ละ 5 บาท ขาดทุนยับ จักรัฐบาลเร่ง
ช่วยเหลือด่วน อย่างน้อย □ อ่านต่อหน้า 12

● ชาวนาไฮ □ ต่อจากหน้า 1

ต้องกิโลฯ ละ 8 บาท โฆษกรัฐบาลแจก 'บักตู่'
เจตนาดี แจกปลู๊กผักในที่ทหาร บรรเทา
ความเดือดร้อนประชาชน พร้อมกำชับดูแล
ชาวนา บรรเทาราคาข้าวตกต่ำ

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. นายธนกร วังบุญคงชนะ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจง
กรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯฯ ให้ปลู๊ก
ผักในที่ทหาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ประชาชนเรื่องผักราคาแพงว่า นายฯฯ มี
เจตนาดี ตั้งใจช่วยเหลือประชาชน สั่งการให้
ทุกส่วนราชการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ช่วยเหลือ
ประชาชน ปกติพื้นที่ทหารที่ว่างก็จะนำมาใช้
ประโยชน์อยู่แล้ว เช่น ปลู๊กผัก เคียงสัตว์เป็นต้น
รวมถึงตั้งร.พ.สนามโคกวิเศษ นายฯฯ พยายามแก้ไข
ให้ทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
ประจำวันของประชาชน นายฯฯ ไล่ทุกรัฐบาล
สั่งการให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหา
โดยเร่งด่วนและให้ทำทันที

นายธนกรกล่าวว่า ขณะนี้หน่วยงานอื่นๆ
มีมาตรการชูกำหนดเพื่อแก้ปัญหาการค้าพืชผัก
แพง เช่น กระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการ
นโยบายพาณิชย์ลดราคา จัดรถเคลื่อนที่ 50 คัน
จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และผักราคาถูก
ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กำลังพิจารณาแนวทางแก้ปัญหา
พืชราคาแพง

โฆษกรัฐบาลกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ นายฯฯ
ไม่ได้นิ่งนอนใจกรณีชาวนาร้องเรียนราคา
ข้าวตกต่ำ จนราคาถูกกว่ากะหมึกถึงสำเร็จรูป
จึงกำชับกระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งขณะนี้ธ.ก.ส.
แจ้งว่าจะโอนเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน
โครงการประกันรายได้งวดแรกวันที่ 9 พ.ย.นี้
ราคาข้าวที่ลดต่ำมาจากปัจจัยหลายด้าน เช่น
การส่งออกข้าวไปต่างประเทศ การบริโภค
ในประเทศที่ลดลง ปริมาณฝนตกชุก น้ำท่วม



🏠 ทุกข์ชาวนา - ชาวนาบ้านหนองบัวแดง ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ นำกะละมังลอยคอเกี่ยวข้าวในนาที่ถูกน้ำมุน
เอ่อท่วมสูง โดยที่ยังไม่รู้ขนาดตัวข้าวที่เกี่ยวข้องแล้วโรงสีจะรับซื้อหรือไม่ ข้าวเดิมปัญหาราคาข้าวตกต่ำ เมื่อวันที่ 5 พ.ย.

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพข้าว

นายธนกรกล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่าคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศมีมากขึ้นในช่วง 6 เดือนหลัง และค่าเงินบาทอ่อนตัวลง จึงเพิ่มความสามารถในการแข่งขันข้าวไทย และคาดว่าปีนี้จะส่งออกได้ราว 6 ล้านตันตามที่ตั้งเป้าไว้ ขณะที่ความต้องการบริโภคในประเทศมีสัญญาณดีขึ้น และสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย มาตรการที่กระทรวงพาณิชย์เข้าไปแก้ไขปัญหา จะช่วยให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดดีขึ้นเป็นลำดับ

โฆษกรัฐบาลกล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการดูแลชานามีทั้งโครงการประกันรายได้ปี 2564/65 กำหนดราคาข้าวเปลือกที่ความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ เช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้าต้นละ 10,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียวต้นละ 12,000 บาท และยังมีมาตรการกักตุนให้เกษตรกรรวบรวมจัดเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง จะได้รับค่าฝากเก็บต้นละ 1,500 บาท และรับซื้อข้าวเปลือกกับสหกรณ์และโรงสีเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง โดยชดเชยดอกเบี้ย 3 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลา 2-6 เดือน สำหรับโรงสี และ 1 ปีสำหรับสหกรณ์

วันเดียวกัน จ.กาฬสินธุ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวและขายผลผลิตข้าว โดยเริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่ปลายเดือนต.ค. โดยเฉพาะพื้นที่ใช้น้ำชลประทานลำปาว เนื่องจากได้รับน้ำอย่างทั่วถึง จึงได้ทำนาต้นปี ปลูกข้าวอายุสั้น หรือคือข้าวเหนียวพันธุ์ กข.22 เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูกข้าวนาปรัง ขณะที่ชาวนาปีใช้ข้าวพันธุ์ กข.6 จะเริ่มเก็บเกี่ยวกลางเดือนพ.ย.เป็นต้นไป เพื่อเก็บไว้กินในครัวเรือน และแบ่งจำหน่ายเป็นรายได้ครอบครัว อีกส่วนหนึ่งใช้หนี้ปุ๋ยและชำระหนี้ ธ.ก.ส.

นายปี วรรณศรี อายุ 69 ปี ชาวนาบ้านแสนสำราญ หมู่ 4 ต.นาเชือก อ.ขามเฒ่า กล่าวว่าข้าวเหนียว กข.22 ขายให้พ่อค้า

คนกลางได้ราคาโลกรับละ 5 บาท เป็นข้าวร้ายและฝืนร้ายชาวนา ต้องลงทุนสูงมาก แต่ได้ราคาไม่คุ้มค่า เพราะต้นทุนการผลิตสูง ราคารับซื้อข้าวตกต่ำ ต่างกันราวฟ้ากับดิน ไปขายข้าวกลับมามีมือเปล่า ขายข้าวขาดทุนน้ำตาตกใน

ชาวนากาฬสินธุ์กล่าวอีกว่ามีที่ทำนา 10 ไร่ ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำท้ายเขื่อนลำปาวเป็นหลัก ปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข.22 และ กข.6 ทำนาหว่าน เพราะประหยัดต้นทุนค่าจ้างแรงงานถอนกล้าและปักดำ ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 400 ก.ก. ปีที่ผ่านมาขายข้าวเปลือกได้ ก.ก.ละ 6 บาท ถือว่าขาดทุน ถูกพ่อค้าคนกลางหักค่าความชื้นและสิ่งเจือปน สำหรับปีนี้เพื่อป้องกันข้าวปลอมปนที่จะถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา จึงทำนาค้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตและคัดข้าวปลอมปนได้ง่าย

นายปีกล่าวว่า ช่วงรอเก็บเกี่ยว จึงหันสำรวจนาข้าว คัดแยกพันธุ์ข้าวปลอมปนออกเพื่อตัดปัญหาพ่อค้าคนกลางกดราคา หวังได้ราคาสูงขึ้น แต่ปรากฏว่าราคากลับตกต่ำ ก.ก. 5 บาท เหมือนฝืนร้าย แทบหมดแรง เหลืออัตราใช้จ่ายต่อไร่สูงถึง 5,000-6,000 บาท ทั้งค่าเมล็ดพันธุ์ ค่ารถไถ ค่าปุ๋ย ค่าสูบน้ำ ค่าแรงถอนกล้าและปักดำ ค่ารถเกี่ยว และค่าขนส่ง สรุปลงทุนไป 56,000 บาท ได้ผลผลิตข้าว 4,000 ก.ก. ขายได้ ก.ก.ละ 5 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท ขาดทุน 36,000 บาท

“ปีที่ผ่านมาขายข้าว ก.ก.ละ 6 บาท ยังขาดทุน ปีนี้ราคาข้าวยังตกต่ำเพียง ก.ก.ละ 5 บาท ขาดทุนยับยิบยืนแน่นนอน สุดท้ายต้องยอมผ่อนค่าปุ๋ย ค้างชำระหนี้และดอกเบี้ย เพราะไม่มีเงิน ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ อย่างน้อย ก.ก.ละ 8 บาท ชาวนาประชากรส่วนใหญ่ของประเทศจะได้มีกำไรบ้าง” นายปีกล่าว

**เชียงใหม่ 'คิกออฟ'
รมรงค์แก้ฝุ่นควัน
อุตุดือนอีก6จว.ได้
ฝนหนัก-น้ำป่าถล่ม**
เชียงใหม่คิกออฟแก้ฝุ่นควัน
บันทึกข้อตกลง 6 อปท.ร่วมมือ
สู้ไฟป่า โคราชคลี่คลายสู่ภาวะ
ปกติ อ.พิมาย เกษตรเสียหาย
1 แสนไร่ อุตุดือน 6 จว.ได้
รับน้ำป่า (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

ฝนหนัก

เชียงใหม่คิกออฟแก้ฝุ่นควัน

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ จ.เชียงใหม่ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off รมรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จ.เชียงใหม่ ปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 25 อำเภอ จากความร่วมมือของจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เจตนารมณ์ "ขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหาฝุ่นควัน เพื่อเชียงใหม่ ฟ้าใส ไร้มลพิษ"

ภายในงานมีการจัดแสดงเฮลิคอปเตอร์ที่ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่า จากกองทัพภาคที่ 3 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแสดงโดรนเฝ้าระวังไฟป่าเชียงใหม่ โดยอาสาสมัครนักบินโดรนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งงานโดรนอาสาตอบโต้ภัยพิบัติ จ.เชียงใหม่ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำแผนไฟป่าฝุ่นควันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง เทศบาลตำบลแม่แรม อบต.ช้างเผือก และ อบต.โป่งแยง เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่า

นายรัฐพลกล่าวว่า จ.เชียงใหม่ ยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่ทุกวิถีทาง เพื่อให้ จ.เชียงใหม่ บรรลุเป้าหมายลดฝุ่นควันภายในปี 2565 โดยสนับสนุนทั้งทางการเงินและเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน โดยนำแนวคิดตามยุทธศาสตร์ BCG Model เป็นยุทธศาสตร์ของ จ.เชียงใหม่ นำไปสู่กระบวนการทัศน์และการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ทำลายระบบนิเวศ ซึ่ง จ.เชียงใหม่ บรรลุแผนพัฒนาของ จ.เชียงใหม่แล้ว

ท่วมโคราชเริ่มคลี่คลาย

ที่ จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวได้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของ จ.นครราชสีมา สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง โดยเฉพาะปริมาณน้ำท่วมในพื้นที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ปริมาณน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง บางจุดที่เคยท่วมขังสูง ล่าสุด ปริมาณน้ำลดลงจนเกือบจะเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว เช่น โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ติดกับลำน้ำมูล บางหลังน้ำลดลงจนเกือบจะเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ขณะที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ อ.พิมาย กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพิมาย พบมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 12 ตำบล 132 หมู่บ้าน 1,494 หลังคาเรือน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 100,588 ไร่ โดยเฉพาะนาข้าว เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลังจากนี้อำเภอพิมายเตรียมสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมนาข้าวทั้งหมดเพื่อส่งเรื่องให้จังหวัดทราบเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อไป

เดือน6จว.ได้รับน้ำป่าถล่ม

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกล่าวว่า ศูนย์ประกาศฉบับที่ 4 (27/2564) เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและ

มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง คือ จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระวังระดับน้ำขึ้นจากฝน ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก อ่าวไทยตอนล่าง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

กอนข.สั่งเฝ้าระวังทะเลหนุน

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เปิดเผยว่า กอนช.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากทุ่งลุ่มต่ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 11 ทุ่ง ให้เป็นไปตามแผน จะเริ่มระบายน้ำออกในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ ปัจจุบันปริมาณน้ำใน 11 ทุ่งลุ่มต่ำ มีจำนวน 2,061 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 121% ทั้งนี้ แผนการระบายน้ำออกจากทุ่งลุ่มต่ำจะสิ้นสุดลงภายในสิ้นปี 2564 ยกเว้นทุ่งรับน้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ซึ่งมีแผนจะระบายน้ำให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 สำหรับในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน เนื่องจากปัจจุบันมีฝนตก ประกอบกับได้รับอิทธิพลจากระดับน้ำทะเลหนุน ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนสูงขึ้น กรมชลประทานได้พิจารณาปรับลดการรับน้ำ-ระบายน้ำ ผ่านประตูระบายน้ำต่างๆ รวมทั้งหน่วงน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ ผันน้ำไปยังคลองทั้งด้านฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกที่ยังสามารถรับน้ำได้ นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมด้วย อย่างไรก็ตาม ภาชนะน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่ 5-11 พฤศจิกายนนี้ อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีนลดลง และน้ำมีระดับเพิ่มสูงขึ้นได้ จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนอกแนวคันกันน้ำที่ได้รับอิทธิพลน้ำทะเลหนุนสูง เฝ้าระวังเตรียมป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ด้วย

ทุ่งรับน้ำอยู่รวยยังอ่วม

ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เชื่อนเจ้าพระยาลดการระบายน้ำลงสู่

ผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองต่างๆ ที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำลดลงเล็กน้อย ส่วนน้ำที่มีการระบายเข้าทุ่งนาพื้นที่รับน้ำ ยังมีระดับสูง ต้องรอให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงเพื่อระบายน้ำจากออกจากทุ่งนา อย่างไรก็ตาม ทุ่งนารับน้ำที่มีท่วมสูง ยังส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน ท่วมบ้านเรือน ถนนทางเข้าหมู่บ้าน วัดและโรงเรียน เป็นเวลานานกว่า 2 เดือนแล้ว พบว่า ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ถูกน้ำท่วม ชาวบ้านยังต้องใช้เรือสัญจรไปมาเข้าออกบ้านเพื่อไปประกอบอาชีพ ล่าสุด ที่วัดประดู่โลกเชษฐ ภายใต้มันน้ำท่วมวัดถูกน้ำท่วมเข้าออกวัดต้องใช้เรือ ต่อมาพระครูโกศลวิหารกิจ เจ้าอาวาสวัด ที่มรณภาพลงด้วยหัวใจขาดเลือด ชาวบ้านต้องช่วยกันเคลื่อนย้ายร่างพระครูโกศลวิหารกิจ จากโรงพยาบาลเสนาฯลงเรือท้องแบนข้ามแม่น้ำน้อย เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ศาลาของวัดที่ถูกน้ำท่วม โดยบางช่วงเรือไม่สามารถเข้าได้ ชาวบ้านต้องช่วยกันยกร่างขึ้นบนศาลา

นาข้าวพิษณุโลกจมมิด

ที่ จ.พิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

พิษณุโลก มอบหมาย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุญพะสึรี รองนายก อบจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่สำรวจและติดตามให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซึ่งนาข้าวจำนวนมากที่บริเวณทุ่งทะเลแก้ว หมู่ที่ 9 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก โดยมีนายจรัญ เพชรอ่อน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 นายเหลียง พักทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.บ้านกร่าง นายชัยฉัตรพงษ์ ศรีทองเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรตำบลบ้านกร่าง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบ ทุ่งทะเลแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรับมวลน้ำจากไม่สามารถระบายน้ำได้ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังนาข้าวพันธุ์หอมมะลินานปีที่ออกรวงเหลืองทั้งทุ่งนาหลายพันไร่และจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในอีก 1 สัปดาห์นี้ โดยนาข้าวถูกน้ำท่วมขังจนเกือบมิดรวงข้าว หากไม่เร่งสูบน้ำออกข้าวจะเน่าได้รับความเสียหายทั้งหมด ขณะนี้เกษตรกรหลายรายขอให้ช่วยเหลือด้วยเพื่อได้ทุนคืนเก็บไว้ทำนาข้าวครั้งต่อไปด้วย

เบื้องต้นจะนำเครื่องสูบน้ำลงพื้นที่เพื่อสูบน้ำเพื่อผันระบายลงสู่คลองบางแก้ว ต.ทำนางงาม อ.บางระกำ เพื่อแก้ปัญหาที่น้ำท่วมขังนาข้าวกว่า 20,000 ไร่ ล่าสุด ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้ว 10 เครื่อง